Tình Yêu Đã Đến

Giới thiệu
Nhân vật : S. H. E. R vs Fah Nguồn : TT * Giới Thiệu Nhân Vật * Ella Chen: mồ côi ở tuổi 12 (bố mẹ mất trong 1 vụ tai nạn giao thông), cuộc sống tự lập, bề ngoài cá tính mạnh mẽ (and tomboy), nhưng bên trong rất yếu đuối không thix dựa dẫm vaò ng` khéc, vừa học vừa làm, không có nhà ở, cô thường xin ở lại những nơi cô làm việc, tính tình nhí nhãnh, sôi động, ngay thẵng Wu chun: công tử nhà giàu, xinh trai nên đc nhìu nữ sinh ái mộ, tính tình hòa đồng, rất ghét con gái đại loại như nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-yeu-da-den

Mục lục

1. Chương 1 : Xui Xẻo Mới Gặp Anh !

2. Chương 2 : Ella.... Sẽ Ở Đâu ?

3. Chương 3 : Những Người Bạn Mới

4. Chương 4 : Buổi Học Đầu Tiên

5. Chương 5 : Buổi Lao Động

6. Chương 6 : Nhà Wu Chun

7. Chương 7 : Ghen ???

8. Chương 8 : Sinh Nhật Rainnie

9. Chương 9 : Ella Bị Bệnh !

10. Chương 10 : Tình Yêu Hé Nở

11. Chương 11 : Calvin And Hebe

12. Chương 12 : Ahbu - Rainnie

13. Chương 13 : Lời Yêu Dám Ngỏ

14. Chương 14 : Selina - Jiro

15. Chương 15 : Đơn Giản Chỉ Là Hiểu Lầm

1. Chương 1 : Xui Xẻo Mới Gặp Anh !

Hum nay 1 bủi chìu đẹp lãng mệnh:
- ch0a ch0a ! cái cảnh hoàng hôn mặt trời lặng này nó đẹp và quyến rũ làm sao ý - Chun tí tởn chạy trên chiếc xe đạp ven bờ biển mà cặp mắt cứ hướng dìz cái dòng biển đỏ ngầu,

- Z..z Rầm z..Z - chiếc xe của Chun tông vào 1 cô gái, mất phương hướng chiếc xe đè lên chân cô gái (là cô gái có mái tóc ngắn khỏe khoắn, ống mượt, cách ăn mặt như con zai,hjhj mấy bạn đã biết là ai rùi chứ).

- áh...- ella hoảng hốt la oái oái

- này cô..cô cóa seo h0k, tôi.. tôi..tôi xin lỗi nhá..- Chun cũng wuynh' w0a'n, miệng lắp băp ríu rít xin lỗi

- weh ! anh có đui h0k dzj, chả nhìn đường gì cả, con hok mau đỡ chiếc xe dzậy, mún đôi bị we` àh - ella cáu gắt

- tôi xin lỗi, nhưng...- chun đang nói thì ella cắt lời

- nhưng nhị gì ở đây cơ, mau biến đi cho khuất măt tui, Đồ Khốn - mặt ella đang biến sắc, thế là bro nhận 1 cái tát của ss

- sao ? đồ khốn àh ? cô nói ai thế, còn tát tôi nữa àh?- Chun hỏi mà cặp măt như bốc lửa .

- là anh đấy ! chứ chẳng lẽ tôi đang nói cục đất àh, hum nay đã xui gặp anh lại càng xui, thiệt là xúi quẩy- giọng ella lúc này có vẻ như đang tự thương hại mình về 1 chuyên gì đó nhưng Chun không nhận ra.

- cô nói tui là đò khốn àh, đc đấy, cô đc lắm - mặt Chun đang đằng đằng sát khí

Chun dựt phất chiếc xe dzậy, đùng đùng bỏ về, mặc dù hành động lúc nãy của ss là h0k đúng nhưng nó cũng có nguyên nhân, hum nay ss bị đuổi việc mất lẫn nơi trú ngụ,đang bị thất tình nữa mới ghê, ss bcũng đang rầu việc tuần sau là khai giảng , đã mất việc ,tiền tiêu cũng sắp tàn lụi, lấy gì làm học phí, lúc này tâm trạng của ss thấy bât an nhất thì đột ngột Chun tông xe zèo, nên ss nổi cáu và tặng ngay cho Chun 1 cái tát thật đau vào mặt...>

lúc Chun vừa quay lưng 1 lúc

- con trai trên đời trả ai tốt lành, chỉ biết bắt nạt và lừa tình phụ nữ - vừa nói thì mắt ella đã ngân ngấn nước rùi tư từ 2 hàng nước mắt cứ lăng dài trên má.

Ella đứng dzậy, định bước đi thì cái chân đau nó bảo ella quỵ xuống, lúc ella bắt đầu rơi xuống thì có 1 vòng tay nào đó đang ôm lấy cô lại

- này , em có sao không ? - anh chàng lo lắng hỏi

- không , tui không sao, cảm ơn anh nhìu lắm - ella cố gượng cười nhưng hàng nước mắt vẫn chảy

- không sao àh ? seo em lại khoc cơ chứ ? - vừa hỏi mà mặt Jiro cứ nhăn nhăn vì lo lắng

- không sao thật mà, cảm ơn anh lo lắng ! tôi đã bảo là không sao rồi cơ mà ! - ella nở nụ cười thật tươi

>

- àh...àh, mà..mà.. e..m mm tên gì thế - jiro lấp bấp hỏi

- tui tên Ella, con anh ? - ella lại mĩm cười lần nữa làm cho jiro đau tim thim 1 cú nữa >

- tui... là jiro...- jiro trả lời nhưng hem dám nhìn vào mắt ella mà cứ lờ lờ nhìn hướng khác ( sợ xẹt điện nữa ý mà hjhj)

jiro tiếp tục hỏi

- thế nhà em ở đâu để anh đưa về - vừa nói đầu jiro nghiêng nghiêng nhìn mặt ella

- nhà, nhà àh...emmm...- bổng ella ngưng giọng rồi ngước mặt xuống

- sao , nhà em ở đâu , để anh còn đưa về nữa chứ ? - jiro lúc này đôi lông mày gần như dính lại với nhau, có phần hiếu kì mún biết gì về ella

- em..em..em không có nhà - nói tới đây ella đã huhu khúc nức nở, những giọt nước mắt thi nhau chảy dài

- em không có nhà àh ? - ji cảm thấy rất bất ngờ khi nghe ella nói thế, nhưng cũng có phần thương hại cô

ella không nói gì mà cứ ngồi mà khóc, làm cho ji cũng thấy bùn lây mà luýnh huýnh nữa

- dzậy tạm thời em đến nhà anh ở đi - jiro đề nghị

- sao nhà anh àh, có lẽ sẽ bất tiện anh đấy - ella có ý không mún làm phiền jiro

- không sao đâu, bây giờ nhà chỉ có mình anh ở thui, phòng trống nhìu lắm, ba mẹ anh tuần sao mới về, tạm thời em cứ dọn vè nhà anh ở - jiro tỏ ý rất mún ella về nhà mình

- dzậy thì cũng đc - ella nhận lời jiro

- dzậy để anh đưa em về

ella không nói gì mà cười thật tươi zới ji rùi khẻ gật đầu, làm cho jiro 1 lần nữa như rớt tim ra ngoài

trên đường đi ji lun hỏi về hoàn cảnh của ella, ella cũng tình thật kể đầu đuôi cho ji nghe

-----------------------------------------------------------------

* về đến nhà

jiro dọn phòng cho ella ở , rùi sau đó là giấc ngủ vàng...

sàng hum sao, khi ella thức dậy thức ăn đã đầy bàn

- ella, em xuống ăn sáng đi nào - jiro mời ella miệng thì cười tủm tỉm

- anh làm đó sao, anh làm tôi thật bất ngờ đấy - ella cười ngạt nhiên

thế là hộ cùng nhau ăn ngon lành, cứ thế 1 tuần đã nhanh chóng trôi qua , hộ đã có 1 tuần zui zẻ và hạnh phúc , và ella cũng xem jiro như anh ruột của mình

2. Chương 2 : Ella.... Sẽ Ở Đâu ?

- êh chào các cậu mình tới đây - jiro cười chào
- này làm gì mà cả tuần nay mất dạng dzậy ? - Chun hỏi jiro

- đúng đấy, chắc kia gái rùi - Calvin và Arron hùa theo

- này các cậu nói lệch đi đâu dzậy, bạn gái cái gì chứ - mặt ji lúc này bắt đầu ưng ửng đỏ

- đúng là có rùi, xem mặt đỏ lên rùi kìa - cả 3 đồng thanh

- các cậu hùa nhau chọc mik đó àh - jiro cười mĩm

- hej ! thui bỏ wa chiện nỳ đi ! cả tuần nay cậu ở đâu?-calvin hỏi răn đe jiro

- àh mà mình xí trước, mình đến đây có việc nhờ các cậu đấy - jiro lạo dở trò nhờ vã

- tưởng đâu đến đây thăm bọn mìh, tốt nhĩ, ai ngờ có nguyên nhân - chun trêu jiro

- đúng đó, gúm thiệt -aaron bon chen

- thật ra các cậu có nghe mình nói hem dzậy - jiro gắt

- đc đc nghe naz` - chun cười

- mình , mình có 1 cô bạn, hoàn cảnh khó khăn, đang ở nhờ nhà mik, nên mik mún...-

arron liền căt ngang lời của ji

- ái chà, cả tuần không gặp bọn mik thì ra là nhà có gái đấy, ghê chưa - aaron mỉa mai

- này,sao cậu bất lịch sự dzậy, mình mún hỏi các cậu nhà có rãnh chổ ình gởi ké cô bạn, mai bố mẹ mình về, cô ấy không có chổ ở - jiro nói trong giọng hơi bực

- nhà mình tuy bố mẹ dể nhưng mà nhà hẹp lắm không đủ phòng, cậu thông cảm nhá - calvin nói nhung hơi bùn

- đúng đấy nhà mình hẹp thật chứ không phải là hok giúp cậu - aaron nói tiếp calvin ( anh em ở cũng 1 nhà mà )

- không sao còn 1 người mà - jiro nói trong hj vọng

- là mình sao ? - chun nói

- chứ còn gì, mong là lần này cậu giúp, cậu ở 1 mình trong căn nhà rộng lớn cơ mà...- jiro giọng hơi năn nỉ

- thui cũng đc, ngày mai cậu đưa cô ta đến đi

- 0k ! - ji mừng wuynh' w0a'n

tít tít phone của Chun reo

- mình có điện thoại, mình ra ngoài xí - chun nói rùi vội vã ra ngoài

1 lúc sau

- ngày mai mình bận phải về Đài Bắc ngay cậu lấy hìa khóa nhà đưa cho cô ấy đi, 2 ngày sa mình se về

- dzậy cũng đc - ji nhân lấy chìa khóa trên tay Chun, chun thì vội vã rời khổ đó

------------------------------------------------------

* hum sau *

ji đua ella đến nhà Chun, họ cùng sấp xếp phòng 1 lúc

- anh về trước nhá, em cứ ở đây zui zẻ nha ! - jiro tạm biệt ella rùi ra về, ella cũng vẫy vẫy tay chào jiro

, ella đi tham quan khắp nơi ở ngôi nhà đó

- chà nhà đẹp thế này, chắc giàu lắm đây, chả biết bạn của anh ji như thế nào nhĩ - nói thở dài 1 cái rùi bước vào trong

-------------------------------------

*Hum sau*

Reng Reng Reng....................

ella đang vệ sinh nhà vội vã ra mở của cho Chun

- chào anh , anh là chủ nhà àh - ella hỏi han chun, nhưng do ella đang đeo khẩu trang vệ sinh ( don dẹp nhà mà ) nên chun không nhận ra cô

- àh, chào cô, la tui, cô là bạn ji àh - Chun trả lời, cũng chẵng khác gì ella, chun đeo cặp kính mắt nàu nâu lớn, nên ella cũng không thấy rỏ

2 người họ cùng vào nhà

>

Chun về nhà rồi vào phòng nghỉ ngơi ngay, còn ella thì bước về phòng mình, 1 lát sau

- áh áh.. cứu... cứu với - ella đang hoảng loạn la lớn

chun vội vã lao vào phòng ella khi nghe tiếng hét ( thủng màn nhĩ ) của ella

- sao , sao chuyện gì thế ? - chun lo lắng hỏi

- thằn, thằn lằn đấy, ghê wa' - ella hét lớn

Chun liền ra tay anh hùng kíu mĩ nhân , dũng sĩ diệt thằn lằn

- xong rùi, nó chết rùi - chun nói

- ai , cái gì, nó chết rùi ư, cảm ơn anh - lúc nàu ella mới ngước mặt lên nhìn

- là cô/anh - cả 2 đồng thanh

- sao cô lại đến nhà tui - chun nhăn mặt

- jiro bảo là nhà bạn anh ý, nên tui mới qua ấy thui !- ella chu mỏ chóng cự

- hj`, thiệt là tức

- dzậy thì thui, mai tui sẽ đi nhưng anh phải cho tui ở lại đêm nay chư- ella chu mỏ nói tiếp

- chứ không ở đây thì cô ở đâu cơ chứ - Chun cáu gắt

- coi như anh còn lương tâm đấy - ella mỉa mai Chun

- cô.. - Chun nhăn nhăn cái mặt

chun mặt giận bỏ về phòng, anh còn nhớ cái tát lần đó nên chưa nguôi giận

--------------------------------------------

sáng hum sau ella đã thức dzậy sớm làm các món ăn để trên bàn, chun vừa xuống đã thấy đầy đủ thức ăn

- này, cho anh ăn đó - ella mời nhưng giọng hơi cao giá

- cô làm đó hả, chã bjt' có ăn đc hay không ? - chun trêu, rùi cằm chén đũa lên

- này không ăn thì thui, tui không ép - ella giật phất chén chun đang cằm

- này tui có bảo là dở thì tui không ăn đâu cơ chứ - chun giật lại cái chén rùi ăn ngoàm ngoạm

>

cả 2 ăn trong sự im lặng , bổng ella lên tiếng

- ăn xong tui sẽ đi ngay, anh không cần lo sợ tui ở đây chướng mắt

- cô nói gì dzậy, ai cho cô đi, cô mún jiro giết tui àh >

>

- thui tui sẽ đi, ở đây lấy đâu ra tiền đóng học phí chứ- ella ngay thẳn mà, nghĩ gì nói đó

- tui sẽ đóng cho cô, zới điều kiện cô phải ở lại và nấu ăn cho tui , tui chưa mún cjt' zới tay jiro đâu >

- dzậy wa' tốt rùi, tôi không cần lo ko nhà ở, không tiền đóng học phí nữa, tôi sẽ ở lại - ella nói

- dzậy thì đc - chun cười gian

>

- ngày mai nhập học tui sẽ đăng kí rùi đóng học phí thay cô, cô khổi lo - chun nói

- dzậy củm ơn nhá - ella nhếch môi lên như nở nụ cười ( nhìn gian gúm)

*Ngày Tựu Trường*

- nhanh đi, cái đồ nam nữ không phân bjt đc

- này ăn nói cẩn thận nhá, ai mà là nam nữ hem fân bjt chứ - ella gắt

- àh, trong nhà chỉ có tui và cô, tui nói ai nhĩ, mà hem sao ai có tạt thì zụt zjt àh - chun cười trừ

- đồ đàn ông zu zuyên, bất lịch sự - ella wat'

- còn không mau theo tui vào trường trể mất 5' rùi , đứng mà nói tào lao, bất xế

*tại sân trường*

- ch0a anh chun đẹp trai wa' - đám nữ sinh vây lấy w.chun

- anh àh, làm ng` iu em nhá - NS1

- không của tao mà, làm bạn em nhá anh - NS2

- tụi bây mún chjt' àh, là........của.......tao - NS nọ quát lớn

- Thật là ấu trĩ, chã ra thể thống gì cả - ella nói

- cô nói ai thế ? - Chun tức

- àh ai nhĩ ? Đồ đàn ông thối - ella nghênh mặt, rùi đi thẳng vào lớp

- này cô không đợi tôi đăng kí nhập học àh - chun nói với theo

>

- thì đợi nà, còn không bjt' đi, đứng ghẹo gái - ella nói

- này anh đẹp zaj đj đâu thế ? - ns

- cô không thấy là hộ cứ nắm riết tôi lại, còn không típ tui đứng dó mà nói - chun bực dọc nói

ella nghe dzậy cũng đi đến quát bọn ns

- êh ! mấy cô làm gì thế ? bạn trai người ta mà cứ bám riết - ella quát lớn

- chày, ghệ mày àh, đừng tự nhận thế chứ - ns1

- đúng đấy, mày vừa xấu, vừa lùn, sao xứng với ảnh - ns2

- các cô...- nghẹ ngào không nói nên lời, ella lại càng nóng mặt

- Đúng đấy ! bạn gái tui đấy các cô tránh ra mau - chun nói rồi chen ra khỏi đám nữ sinh

- êh ! sao tự nhận ng`iu tào lao dzại bà nam nữ h0k phân bịt đc - chun trêu

- weh ! tui chỉ giúp anh thui đấy, đò háo sắc, mê gái lại zô zuyên - ella mắng

- chà ! cô mắng tui sao, như cô sao xứng zới tui, chã giống con gái tí nào - chun trêu tiếp

- sao...sao lại hok giống con gái chứ, dáng đẹp thế này còn đòi gì - ella nói

- sao, cô nói dáng đẹp hay cái màng hình phẳng nhĩ ? - chunh đưa tay vuốt càm suy nghĩ

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 768x1024.

- không thèm nói zới cái đò mê gái nữa - ella bỏ đi 1 nước, chun thì đứng cười thỏa mãn rồi cũng chạy theo ella

3. Chương 3 : Những Người Bạn Mới

* Giới Thiệu Nhân Vật Mới *
Hebe: cô gái này hơi mạnh bạo tí, tốt bụng thix giúp đỡ các bạn nữ, tính tình giông giống ella, sao này là bạn thân của ella

Selina : diụ dàng, dể thương, đc hebe và ella cứu , và 3 ng`trở thành bạn thân của nhau

Rainne : em họ của jiro, cũng rất đáng iu, saonày cũng là bn thân của S.H.E

---------------------------------------------------------

sau bủi đk nhập học

- ê, cô em , em xinh lắm, đi chơi với anh nhá - bọn nam sinh chọc ghẹo selina

cùng lúc ấy ella và hebe đi ngang qua

- êh ! mún làm gì đây hả - ella và hebe đồng thanh nói, rồi 2 ng` quay qua nhìn nhau cười làm quen

- thì ra lại có thêm 2 cô em xin đẹp đến nữa, có mún đi chơi cùng anh không, anh chỉ định mời cô em này đi chơi thui, bây giờ cả bọn thì càng tốt

zZbốpZz - 1 tiếng ván trời, ella và hebe thi nhau tát mỗi người 1 bên, rùi quặt chúng xuống 2 cô đánh cho 1 trận đã đời, đến khi bọn Nam sinh xịt cả máu mũi, 2 cô mới chịu ngưng và đã *** chúng đi

cả 2 quẹt mũi ra giọng đàn ch ị

- cảm ơn 2 bạn nhá - selina cười dịu dàng cảm ơn H.E

- àh không có gì, mấy thằng đó cần dạy dỗ mà - ella và hebe ( 2 ss thix chơi trò đồng thanh nhĩ )

- mình cũng hợp nhau nhĩ ? 2 bạn tên gì ? ella hỏi

- mình hebe , còn bạn ? hebe nói

- mình là selina, rất zui đc làm wen 2 bạn, mình rất cảm ơn 2 bạn đấy - sel nói

- chày h0k có gì, mình là ella - ella cười rất tươi

- àh mình mình gần đây đấy, hay là đến nhà mình chơi đi - sel đề nghị

- cũng đc, mình cũng đang mệt đấy, hay là cùng đi nha ella - hebe phấn khởi

- dzậy cũng đc, mình đi nào

* tại nhà sel 3 cô nàng nói chuyện rất ưng ý, cùng nhau ăn uống zui đùa suốt ngày và nhanh chống thành bạn thân, rất rất thân nữa cơ

* nhà Chun

- cái bà nam nữ h0k phân bjt làm gì mà đi tới giờ này chưa về nữa cơ - Chun lo lắng cứ đi qua đi lại

- cô về sẽ bjt' tay tui - chun rủa

Reng Reng Reng

- giờ này mới chịu về - chun bực

chun vội ra mở cửa

- làm gì mà giờ này mới vê - chun hỏi, nhưng anh đang bị hố

- nói gì dzậy chun - J-A-Ca đồng thanh

- sao, ai chưa về hả ? phải rùi bộ ella chưa về sai, cô ấy đi đâu - vừa hỏi Ji vừa lay chun

- này đừng có kick' động thế cơ chứ - chun quát

- đúng đấy, nhìn cậu lúc nay y như con khỉ - Arron nói

- quả thật rất giống con khỉ - calvin bon chen

- các cậu im lặng dùm mình đc không - chun quát

*ở nhà sel

- này khuya rùi mình đi về đi hebe - ella đề nghị

- bạn cũng bjt' đã khuya rùi thì cứ ngủ lại nhà mình cho xong - sel đề nghị lạo ella và hebe

- dzậy cũng đc đấy ella, giờ này ra đường nguy hiểm lắm ( bả mà cũng sợ nữa hả chày ) vã lại hum nay chỉ có 3 đứa mình, ở lại cho zui - hebe cười tươi

- ừ thì cứ dzậy đi > - ella nói

* nhà chun

- chờ cái bà bạn ông lâu wa' ji àh, 2 anh em mình chợp mắt chút nhá - nói rùi 2 anh em C-A ngủ mất tiêu

- ôi ! BB của anh làm gì mờ giờ con chưa về vậy nhĩ ? - jiro than

- cái bà chằn đó, chã bjt' đang làm gì nữa, bây giờ đã 4h sáng rùi mà chã chịu về

6h sáng

- cả đêm thức trắng mà chẳng ăn ngì cũng đói wa' rùi, hay để mình đi mua đồ ăn cái đã - nói rồi ji bươc ra khỏi nhà chun để đi chợ

- uh

- Calvin , Arron 2 cậu dzậy đi - chun gọi

- uh , dậy ngay đừng làm ồn nữa, cho anh em mình 10' thui !

--------------------------------------------------------

- jiro........

jiro đang loay hoay đến hướng người gọ

- ủa Rainnie là em àh, sao lạ ở đây- ji ngạt nhiên hỏi ?

- em về tối hum qua mà h0k thấy anh, định đi tìm anh đấy, em về đây chơi

- dạo này lớn xinh nhiều nha - jiro ghẹo rainnie

- cái anh này, anh cũng thế thui, mà anh đi đâu thế ? em đi với đc không ?

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 800x600.

- đc chứ, cứ theo anh - jiro cười

---------------------------------------------------------------------

- dzậy đi 2 cậu - ella gọi

- bjt' rùi , tụi mình đã thức - cả 2 đồng thanh

- mình định về nhà, các cậu đi với mình nhá - ella đề nghị

- nhà cậu àh , đc đc, mình đi liền - tiếp tục đồng thanh

- àh , nhà đó là nhà bạn mình thui - ella vẫn tươi cười rùi cả 3 về nhà chn chơi

--------------------------------------------------------------------

- jiro cậu về rùi đó àh, mau đánh thức 2 con heo lười này dzậy đi, ủa cô gai này là...- chun hỏi jiro

- àh em họ mình đấy - jiro nói

- chào anh, em tên rainnie - rainnie cười tươi

- con gái àh - cả hai anh em bật choàng dzậy

- choa ! xinh wa' - calvin

- dể xương ghê - arron

- xem hai người kìa chảy cả nước dãi đấy - jiro nói

- chào 2 anh em tên rainnie là em họ của jiro - nụ cười thật tươi nở trên môi Ra....

- anh là calvin , anh là arron - cả 2 tranh nhau trả lời

- này cô ấy sẽ là của em đấy - ar

- hok , cuả anh mà - calvin cố tranh

- đã bảo là sẽ là của em nghe chưa - ar

- anh cũng đã nói là sẽ của anh cơ mà - 2 người tranh nhau quyết liệt

chun và ji đều ngồi đó mà lắc đầu

Reng Reng Reng.........

- chắc là ella, để mình mở cửa - ji phóng nhanh ra bên ngoài

- chào anh...jiro, àh chào cụ Chun nữa, chào các anh....gi gì đó nữa- ella nói

- chào mọi người , chúng mình là bạn của ella - hebe , sel

- mình tên hebe

- còn mình là selina , chúng mình rất zui kho đc làm bạn với các cậu đấy

Ar và Cal thì cứ lo giành Ra, calvin quay lại thấy hebe - ella -sel, còn Ar thì cư lo bun miệng mà giành

- nhừng cho em lun đó - cal nói

- ơ ! sao dể giải thế....???? arron ngẫm nghỉ

- bởi vì bên kia có mối đẹp hơn đấy - cal trêu

- hơ hơ ! ông anh này láo cá thiệt, hem chịu hem chịu đâu - ar

- thui ngoan anh xương, lo Ra của em đi - cal lè lưỡi

- chào 3 em, lúc nãy 3 em nói em tên Hebe , sel..., ella à, dể xương lắm

cả 3 cười đáp lại calvin

-cả tối hum qua cô đi đâu dzậy, đồ bán nam bán nữ - Chun mắng

- đi đâu thì mặt tôi, chã liên quan gì đến những kẻ áo sắc cả ? - ella trêu lại

- em đi đâu dzậy BB, anh rất lo cho em đấy ?- jiro vẻ mặt lo lắng

- àh em ngủ nhà sel đấy, cô ấy gọi em ở lại cho zui ấy mà - ella nói bình thản

- cô là sel đó à - ji quay mặt về hướng sel

- à phải, là tui - sel nói

- cô là con gái gì mà kuf dzậy, bảo BB của tui ở lại nhà cô làm tui lo lắng suốt đêm qua - ji trách sel

- anh ngộ thật, chuyện ella ngủ với tui có liên quan gì đến anh đâu cơ ? - sel nói với giọng tức tói

- tôi..tôi....- ji lấp bấp

- con trai mà chẳng hỉu lí lẽ gì cả, la lói ôm xồm - y như con khỉ

khi sel nói đã gây ra 1 trận cười no bụng ọi người rùi tất cả xúm lại chọc ji

- con khỉ đấy

- lần trước mình cũng bảo giống khỉ mà cậu ko chịu - ar

- mình..mình...giống lắm sao - jiro tức tói

---------------------------------------------------------------------------

- êh ông cụ Chun, sao mắt thăm thế hả ? ella hỏi

- tôi ...tôi ...chờ cô cã đêm qua đấy, đi đâu cũng chã nói - chu gắt

- chà ! quan tâm tui thế àh ? ella le lưỡi trêu chun làm chun thêm tức tói

- ai chờ cô chứ, chỉ vì tôi không mún cô xãy ra chuyện gì rùi jiro giết tui thui......- chun kiếm cớ

------------------------------------------------------------

- này tối nay có rãnh không ? đi chơi zới ah nha Ra - ar

- đc đấy , dù gì em cũng chã bjt' làm gì vào tối nay, đi chơi cũng đc

>

>>

-----------------------------------------------------------------------------

- này cô bạn hebe xinh đẹp, tối nay có rãnh hem đi chơi zới anh nhá - calvin nháy mắt với hebe

- không rãnh, đàn ông mê gái - 1 bước chân tàn nhãn đang giẩm lên chân cal

- không sao đâu, khi nài cũng đc mà - cal nói tring sự đau đớn

- đc kho nào rãnh hẹn anh ra đánh nhau 1 bửa ha - mặt hebe lạnh lùng

>

-------------------------------------------------------------------------------

- nè bà già đó, không đc bắt ella ngủ lạo với bà nữa đó nghe, cảnh cáo bà đó - jiro răn đe sel

- ơ ! đó là quyền của tui , mắc mớ gì anh cơ ? ella àh tối nay đến ngủ với mình nữa nhé - sel chọc tức ji

- không đc, tôi ko cho BB đến ngủ nhà cô ....- jiro khẳng định

- anh là gì của ella mà nói chứ - sel lè lưỡi trêu ji

- tôi..tôi...tôi là bạn ella - ji lấp bấp

- àh, nếu là bạn thì không có quyền cấm bạn mìh, anh hỉu chứ - sel trêu

4. Chương 4 : Buổi Học Đầu Tiên

Tùng....Tùng....Tùng
tiếng trống cất lên, tất cả các bạn hs đều tập trung tại lớp

- chào các em, hôm nay thầy mún sấp xếp chổ ngồi cho các em..

thầy vừa dứt câu thì

- em mún ngồi cùng Ra - aaron nói

- còn em thì sẽ ngồi cùng ella thầy nhá - jiro bon chen

- ha ha , dzậy cũng đc, tùy các em thui, mà ella vs Rainnie em đòng ý chứ ?

- dzạ đc - 2 ss đồng thanh

- dzậy sel và chun ngồi bàn sao jiro vs ella nhá

- em không thix ngồi sau con khỉ điên đó đâu - sel kháng cự

- ai là khỉ điên hả bà già kia - jiro cáu

- ông chứ ai đồ khỉ mắc phông - sel lè lưỡi , ch cái mỏ, jiro chỉ còn bjt' nước im lặng

- em cũng thế, em không mún ngồi sau 1 người mà nam nữ cũng không thể phân biệt đc - chun dứt khoác

- này, thằng cha mê gái , ai mà nam nữ k0 phân bjt đc chứ ? - ella trợn mắt

- là bà chứ ai, cái màn hình phẳng thì giống phụ nữ lắm sao ? - chun nhếch môi, nháy mắt, làm ella tức điên lên

- dậy 2 em mún gì ? sel ngồi cùng ji, chun ngồi cung ella àh ? - thầy hỏi

- không đc, thui cứ quyết định thế, ngồi sau đở hơn ngồi chung với con khỉ điên đó - sel đổi ý , mặt thì vẫn hầm hầm

- còn em Chun ?

- em cũng như sel , ngồi đây thầy ơi ! -

chun nói

- dzậy thì tốt - thầy cười

- calvin ngồi cùng hebe đc không ? - thầy hỏi

- dzậy thì qua' tốt rùi con gì - calvin hớn hở

- em thì sao cũng đc - hebe nói >

- dzậy thì cứ như thế nhá - thầy cười hj` hj`

--------------------------

*tiết học thứ nhất*

- đúng là heo mờ, giờ học đã ngủ mà còn thở khì khì, ngáy như bò - Chun chê ella

Ella nghe văng vẳng bên tai câu nói của chun nên bật ngồi dzậy

- này , thằng cha mê gái, dê xồm kia, vừa nói gì thế ? - ella quát

- àh , tui chỉ nói là trong lớp có 1 con heo rừng, vừa ngủ vừa ngáy, nước dãi chảy tùm lum thui - chun nhếch môi

- anh nói tui đó àh - ella cáu

- ủa, tui đâu nói cô, sao tự nhận mình như thế ? - chun lè lưỡi

- chờ xem, có ngày anh sẽ chjt' zới tui

----------------------------------------------

bên kia xa xa thấp thoáng 2 con tiểu quỷ ar vs ra, cứ cằm suốt cái đt mà nhắn tin cho nhau, với những dòng tin nhắn

- Ra àh hum nay trông em xinh lắm - Aaron

- bộ thường ngày em không đc đẹp sao ? Ra

- ồh không, thường ngày em cũng rất đẹp, nhưng hum nay lại càng đẹp - ar

- lẻo mép, tha cho anh đó, anh cũng thế mà, hum nay nhìn rất là phong độ, đẹp zaj thật - ar

- thui h0k chịu h0k chịu đâu, huhu, zậy là em chê anh thường ngày thiếu phong độ àh - Ar

- thui mà xương xương, thường ngày anh cũng thế, đc chưa, ngoan thì em xương - Ra

- ờ, m0azh.... m0azh ! - cả 2 nhắn trùng

---------------------------------------------

- này cái pà già, làm gì thế áo tui dính đầy cả mực này - jiro bực

- thì sao nào ? ai bỉu tui đang cằm cây viết thế này mà dựa vào chi cơ chứ, hứ ! đúng là lúc nào cũng như con khỉ đột ! - sel chọc tức ji

- này cái bà già xấu mà chảnh kia, làm dơ áo người khác mà h0k chịu xin lỗi mà còn làm phách àh ? jiro quát lớn

- huhu ! - sel bị ji làm chạm tự ái rùi ngồi đó mà khóc huhu

- weh ! weh ! bà già ! sao lại khóc cơ chứ, thiệt là mít ướt - jiro nói nhưng có vẻ hơi lo lắng

ella quay lại nhìn thấy sel khóc liền quát ji

- này ji anh làm gì mà se khóc thế, thiệt hết biết, con trai mà như thế hả ? - ella giận

- anh...anh...anh xin lỗi, anh k0 cố ý mà, chỉ tạo cô ta mít ướt thui - ji nói trả, nhưng có phần hơi sợ ella giận

- anh còn nói thế, không mau xin lỗi sel đi ? ella cầu khiến

- xin lỗi, cô có nghe ko, tui xin lỗi đó - jiro nói ( hic xin lỗi ng` khác mà con cái giọng tự cao, gúm )

sel giận ji không nói thêm lời nào

-------------------------------------

- hebe à ! em thật quyến rủ...anh vẫn còn nhớ cú đạp cua em ngày hum wa...-calvin nói, mặt ngẫn lên trời, mắt nhắm híp và mơ mẫn !

- anh còn nhớ thật sao ? em se tặng 1 thêm 1món quà kỉ niệm mới nữa - nói xong hebe lên gối xuống trỏ zô bùng cal 1 cái đáng nhớ

- ôi thật là ấn tượng đấy, anh sẽ nhớ món quà của em... cal nói trong đau đớn nhưng có phần thick thú ( ông nỳ điên rùi !)

- anh sẽ nhận đc mỗi ngày thui ! đừng sợ mất quà, chỉ mình anh mới có thui- hebe ghé sát tai cal nói nhỏ, sau đó cười 1 cáh gian mãnh

- " chỉ mình anh mới có thui " ui sao mà nghe ngọt ngào và ám áp wa' " - mặt cal lộ vẻ hạnh phúc ( điên nặng rùi )

* lúc ra về

- Ra mình đi xem film nhá - aaron ghé tai nói nhỏ

- đc đấy, dù gì hum nay cũng chã làm gì- Ra cười tươi rùi cũng ghé tai Ar nói nhỏ

- chà, mấy người này có chuyện gì mờ ám wa' ? - ella nói , tay thì vuốt vuốt càm

- chuyện của người ta liên quan gì đến cô mà nói, đồ pà tám - Chun biểu quyết

- chứ chuyện của tui cũng liên quan gì đến anh àh, hứ ! còn chuyện nhì hơn tui nữa thì khéc đý - ella chu cái mỏ ra ( dể xương hết bjt' )

- thui 2 ng` đừng cãi nhau nữa, lớn rùi mà cứ như trẻ con h0k bằng ! - jiro nói

- tại hắn kím chiện trước chứ bộ - ella nói xong quay lại lè lưỡi trước mặt chun

- cô...hj`...! - chun tức tói mà chẳng bjt' nói gì

- bảo bối àh , tối nay mình đi chơi nhá - jiro đề nghị ella

- ờ cũng đc, em rủ sel và hebe đi cùng nhá - ella hí hửng nói

- mình cũng đi nữa - biết ella định rũ H nên cal cũng bon chen đòi theo

- không đc - jiro và chun đồng thanh

- tại sao chứ ? - ella nhíu mày

- àh...tại...tại...weh! chun, tạo sao cậu nói không đc dzậy...?- jiro kím cớ bắt chuyện qua chun

- ờ... mình...mình...mình không mún như hum đó thức trắng chờ cửa cô ta thui - Chun kím cớ nói đại

- còn anh ? tại sao ko đc cơ ? - ella hỏi với nét mặt thơ ngây

jiro lúng túng

- anh...mún đi zới mình em mà...- giọng jiro trở nên lí nhí

- cô đi thì tối nay ngủ ngoài đường nhá - chn nói rùi bỏ ra về

- weh ! weh ! ít nhìu gì cũng phải đợi ng` ta về cơ chứ ! - ella nói với

- thì chờ nè, còn không bjt' tranh thủ, chậm như rùa bò - miệng thì quát nhưng trong lòng đan cười thầm vì ella không đi

- mình có đi đâu không Hebe ? - cal hỏi

- không, tui mún về - hebe vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm

- dzậy đc, anh đưa em về - cal hớn hở

- cảm ơn tui không bẹ què, có thể về đc (hebe vẫn vẻ mặt như thế )

- ok, dzậy em về cẩn thận nhá - cal zọt lẹ khỏi đó

- hơ ! giờ chỉ con tui zới pà ở đây đó mụ già - jiro nói rùi liếc xéo sel

- bộ anh tưởng tui thix ở đây zới anh lắm sao ? - sel trả lại

- ai bjt' đc cô có thix ở đây zới tui, vì cô thix sắc đẹp bảnh trai của tui - jiro vuốt mai tóc rùi hất mặt lên trời

- ọc, tui mà mê cái bản mặt khỉ đột của anh àh, đừng có mơ , khoan..khoan đã, để tôi đi mửa vì câu lúc nãy của anh rùi nói típ - sel vừa nói vừa giả đò nôn mửa

Jiro thì tức rùng mình chã còn bjt' phải làm gì

5. Chương 5 : Buổi Lao Động

*Thông Báo*
chìu nay 2h các em sẽ tập trung tại trường để lao động bao gồm các việc dọn dẹp vệ sinh trường

- các em nghe rỏ chứ, thầy sẽ phân tổ hoạt động - thầy hỏi các hs

- rỏ - cả lớp đồng thanh

- tốt lắm, bắt đầu nhé, đây là bản phân công, thầy sẽ ghi lên bảng

* Bảng Phân Công*

Lau bàn ghế : sel , ji.....

Quét mạng nhện :Hebe, calvin....

Quét hành lang: Chun, ella,......

Cắt cỏ : Ar, Ra......

- chà lau bàn ghế àh, ôi chắc hỏng mất bộ móng mới của tui rùi - sel soi soi 2 bàn tay

- bjt' chắc mà, tiểu thơ như cô mà bjt' làm gì - ji

- hứ, không thèm nói chuyện zới ngươi, đồ khỉ mắc phông - sel

cả 2 cùng lè lưỡi trêu nhau

---------------------------------------------

- wej, ông quét hành lang đó nhé - ella bảo chun

- còn cô thì làm gì cơ chứ ? - chun nhíu mày

- àh, người ta là con gái chân yếu tay mềm thì làm đc gì cơ chứ, đâu như anh thân hình khỏe như trâu - ella chu cái mỏ và liếc xéo chun

- chày, cô mà chân yếu tay mềm, sặc ! phải nói cô là chân đá tay đồng mới đúng, dáng ng` thô lỗ, chã tí nữ tính - chun hất càm

- đồ đàn ông thối, hãy chờ đấy ! - ella chẹo hàm

-----------------------------------------

- này đến giờ lao động rùi nhanh đi pà, chậm gì mà như rùi dzậy - chun quát

- chuyện gì thì cũng từ từ, ra liền rùi nè

*sân trường

mọi người đã đông đủ chỉ còn thiếu bóng Chun vs Ella

- xin lỗi mọi người , chúng tôi tới trể - C.E nói

- tại pà đấy, cứ như rùa - chun quát

- gì chứ, tạo anh hối quá tui không làm nhanh đc - ella quát lại

- thui thui! đc rùi các em chia nhau làm việc theo bảng phân công đi - thầy nói

---------------J-S-------------------

- này nhanh tay đi chứ, pà đang giởn zới cái bàn đó àh - jiro quát

- thì anh chứ làm việc của anh đi, tui làm gì thì mặc tuim, chã-liên-quan-gì-đến-anh . - sel nhấn mạnh từng chữ

- nhưng tui đã lau hết 2 dãy bàn rùi, còn pà thì chỉ có 1 cái bàn mà lấy dẻ quơ tới quơ lui, chã đc gì cả- ji nhăn mặt

- rùi sao hở !- sel vừa nói vừa đến gần jiro

- cẩn thận ! jiro nói lớn

sel nhảy nhót đến vũng nước rùi trượt chân té ngã, cũng mai có 1 vòng tay ôm lấy eo sel, bốn mắt nhìn nhau

- ôi sao tim mình đập nhanh thế, thả lỏng thả lỏng cơ thể nào, không đc đập mạnh nữa nhé - sel thầm nhủ

- sao mặt cô đỏ dzậy ? bị bệnh àh ? - jiro hỏi

- àh...không... không... có-gì, cảm ơn anh - lúc này sel mới hoàn hồn, miệng thì lấp bấp, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn

- không sao thì tốt, nhỡ cô có pề gì tui hok bjt' nói seo zới ella đấy - jiro nói

>

-----------------C-E-------------------

- Áhhhhhhhh............- ella bực la lớn

- cô điên àh, sao la dữ dzậy - chun quát

- chính anh làm tui điên đấy, gã đàn ông thối - ella mắng

- cô nói ai là đàn ông thối thế pà chằn, nhưng Why?

- Why ? cái con khỉ, anh cha làm cái gì cả cứ bắt tui quét 1 m,ình thế này sao ?[ella quát lớn]

- ơ ! tui thấy cô có khác chi là đàn ông làm 1 mình cũng đc chứ có sao ? chun nhếch môi

- đồ heo , anh sẽ chết zới tui, bây giờ thì cằm lấy mà quét cho đến xong cho tui - ella quẳng cây chổi vào ng` chun, vẫn còn tức tói nhưng quay ngang lên bàn ngủ khì >

---------------A-R-----------------------

- em cứ ngồi đây, anh cắt cỏ là đc rùi- Ar

- ờ ! anh thật ga-lăng đấy !- Ra hết lời khen ngợi

- chã là cái gì em ạh ! việc nhỏ như con thỏ đối zới anh - Ar

- ôi ! bảnh wa' - Ra cười híp mắt

- tặng em ! Ar cười mĩm zới Ra

- ơ ! gì thế ? - R ngạt nhiên

- Nhẫn cỏ trao em, anh vừa đan đấy - ar vừa nói vừa đeo nhẫn và tay Ra...

thế là họ kiss trên sân cỏ >

------------------C-H------------------

- Đừng quét nữa, em cứ ngước lên không thấy mõi cổ sao ? -Cal lo lắng nhưng Hebe thì cứ thế là quét hoài

- tui mún làm au để về sớm, đừng cản tui nữa, mết chết đi đc - Hebe quát

- thui mờ, để anh làm thay cho em cứ giành hoài anh ngại lắm, àh phải rùi, chổ này cao lắm để anh làm cho - cal đề nghị

- cảm ơn , tui không cần tui có thể làm- H nhắt cái thang lên quét, do làm nhìu H thấy trời đất tối sập và nhã về phía sau

H ngã vào người cal, mặt 2 ng` lúc này rất gần, có thể cảm nhận đc hơi thở của đối phương, [ thình thịnh] tim 2 người đập loạn xạ, ánh mắt cal như làm tan chay ánh mắt băng giá của Hebe, bổng chốc mặt cả 2 đã đỏ như cà chua, cứ cái tình trạng ấy xãy ra 1', rùi 2'...

- này em/anh có sao không - cả 2 mới hoàn hồn

- đã bảo là để anh làm à giành - cal

- dzậy h anh làm đi - hebe nói giọng hơi run

rùi cả 2 thực hiện công việc trong không khí im lặng, trĩu nặng sự ngại ngùng

6. Chương 6 : Nhà Wu Chun

phần này hơi nghiên về ss Ella và Bro Chun
*sau buổi lao động *

- cô mau dzô bếp nấu cơm đi, tui đói lắm rùi - chun càj nàj

- đc thui chờ chút > ella cười 1 mình

>

>

lúc ấy chun cũng khoog kém phần nghi ngờ, nên theo rình ella nấu

>

trong lúc ella nấu ăn, Chun đi bắt thằn lằn, quẳng 1 đống dưới chăn trong phòng của ella

- xong rùi đấy, anh zô dọn chén đũa típ tui côi, hum nay có món ngon đb dành cho anh đấy - ella cười hí hửng

- àh dzậy sao ? dzậy cảm ơn cô trước nhá - chun cười đắc ý

lúc vào bếp chun gặp gói thuốc còn đó nên lén lấy bỏ vào túi chờ thời cơ

- anh ăn đi món canh này ngon lắm đấy, bổ nữa - ella múc canh bỏ dzô chén chun

- àh ! ella àh, cô lấy giúp tôi 1 ly nước nhé - chun cười rất tươi

- đc , >, nhưng em mún thấy anh ăn trước rùi em sẽ lấy sau cơ - ella đề nghị

- đc thui, anh ăn đây - chun múc 1 muỗng cho zô miệng rùi ra dấu hiệu cho ella đi lấy nước

Lúc ella vừa đi, anh lấy gói thuốc trong túi ra đổ thẳng 1 ít zô chén cơm của ella

- này của anh này - ella đưa nước cho chun

Chun không nói gì chỉ cười cười rùi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, phun hết thức ăn vào thùng rác

>

> - chun cười đắc ý rùi bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiến về phía ella

- cảm ơn món canh của em, nó rất ngon và con ly nước này nữa - chun lấy ly nước lên uống mà miệng vẫn cười

- không có chi, rùi anh sẽ bjt' tôi "rất-tốt-với-anh"- ella nhấn mạnh , sau đó thấy không ổn và tức tốc chạy zô nhà vệ sinh

- và em cũng sẽ thấy anh-cũng-rất-tốt-với-em đấy, hô hô - chun nói với theo để ella kịp nghe

Thế là hum đó 1 kẻ ngủ khì, 1 kẻ thì canh nhà vệ sinh suốt đêm, vừa chưa ra khỏi cửa nhà vs thì lại vào

1 lát sau ella thấy đỡ lại phần nào nhưng cảm thấy rất mệt, ella bước đến bên giường ngủ lại gặp thiên tai

- áh áh ! ella hoảng hốt la lớn, những chú thằn lằn đáng iu cứ bò lên đầu, lên vai của ella rùi lại xuống vai xuống cổ

- bên kia có 1 kẻ bị tiếng la của ella làm thức giấc, nhưng hắn cảm thấy rất sung sướng nằm cười khoái trí

1 hồi không lâu sau , không nghe thấy tiếng la của E nữa , C thấy lạ nên bèn wa xem sau,

ôi chày, ss E đang nằm bất động, chân thì để trên giường, đầu thì nằm dưới đất, 2 tay giang rộng, mắt trợn tròng, mồm há hốc

- weh ! pà kia có sao k0 dzậy ? - chun tát nhẹ mấy cái vào mặt ella

vẫn tư thế ấy, không động tĩnh, C thấy lo sợ

- này, tĩnh dzị đi pà kia, chết rùi àh, weh ! weh, pà chằn , tĩnh dậy mau - Chun cố gọi, trong lòng thì lo sợ run bây bẩy

Không còn cách khác, C mún típ hơi ( HHNT) cho ss, khi chun khom người, kề mặt sát với mặt ella định típ hơi thì....chợt ella mở mắt

chuyện gì đến nó sẽ đến

4 con mắt nhìn nhau, cách nhau khoảng 3cm, làm cả 2 loạn của nhịp tim, hơi thở

cũng trở nên gắp gáp, ánh mắt nhìn nhau như truyền qua 1 nguồn điện vô hình, 2 cả run rẫy, tình trạng này chứ giữ nguyên đến khi

z..Z..B.ố..p.Z...z - ella tát vào mặt Wu Chun 1 cái thật đau

- Định dê tui hả? đồ...đồ...đồ...đồ dê xòm , tui sẽ giết anh, cẩn thận đấy - ella quát với giọng run rẫy

- sao lại đánh tui chứ, cái pà chằn, hồ đồ wa' mức rùi đý ! - chun quát lại

- ai biểu anh dê tui làm gì, anh đáng bị như thế - ella nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Chun

- ai mà thèm dê cô, với cái màn hình phẳng đó àh, chã chút gì là con gái, không-thèm ! - chun nhếch môi, nhướng mày

- cái gì mà..mà...mà màn hình phẳng zới con trai gì..gì đó, không phải anh thấy tui quá xinh đẹp và nữ tính nên mới định dê tui - ella ngoác mồm

- sặc, ọc, nhìn cô là tui mún ọe...ọe...rùi, cho dù cô có cởi hết đồ đứng trước mặt ui thì tui cũng chả có hứng thú

- ôi ! sao trùng hợp thế, mỗi lần nghĩ đến anh tui liền có cảm giác bùn nôn đấy - ella sh0ck lại Chun

- àh dzậy cô cứ giữ nguyên cái cảm giác đó mà thức trắng đến sáng đi, tui thì phải đi ngủ thui - chun kề sát mặt ella và nói

- chứ ai đâu mà dư hơi nói chuyện zới tên dê xòm như anh - ella hất càm, chu cái mỏ

- chứ tui cũng đâu có rãnh nói chuyện zới 1 con heo sữa như cô, trông hiện giờ cái mỏ chu ra của cô rất-giống-đấy, đồ mỏ nhọn ạh - chun trêu

- tui mà mỏ nhọn àh, mà giống cái gì chứ ? đồ mê gái - ella nói rùi đạp vào bụng Chun

- Weh ! cô không bjt' đau àh, hở cái là động thủ mà chẳng động não gì cả, lại càng giống đấy -

- ơ ! giống cái gì hả nh0ck c0n - ella giận dữ

- là-1-con-heo cô hỉu chứ - nói rồi chun cười gian và ngoảnh mặt bỏ đi, để ella ở lại zới 1 cục tức đang bốc cháy trong người

7. Chương 7 : Ghen ???

*Trong Lớp Học
bàn trước sel và Chun, có 2 kẻ cứ đùa đùa giởn giởn, zui zui cười cười, phía sau có 2 kẻ nóng mặt, nhưng thật lòng mà nói 2 kẻ đó cũng chưa rỏ nguyên nhân

- ah ! em dám nhéo anh àh, chjt' với anh, đâu` hàng đi - jiro nhéo nhẹ 2 má của ella, cả 2 cười khúc khi'ck

- không bao giờ chịu thua - ella ngoác mồm cười toe toét rùi thụt lét jiro

- ôi nhột, nhột wa' àh, ha ha - jiro cười rùi đẫy ella ra

cứ như thế tiếp diễn

- thấy ghét - sel nói rùi nhìn tên jiro

- chã ra thể thống gì cả - chun nói rùi nhìn ella

bùn wa' chã bjt' làm gì, nên sel và chun quay lại nhìn nhau, rùi nhìn bon họ rùi lại nhìn nhau nháy mắt, gật đầu

- không ngờ trong lớp người mà có con khỉ điên la oai oái - sel nói với chun

- không những thế mình còn thấy có 1 con heo rừng, nam không ra nam , nữ không ra nữ, cũng đang la oai oái đấy - chun lại nhìn sel và nói

nghe sel vs chun nói, jiro vs ella quay lại

- này cái pà già kia , nói ai là khỉ thế ????? - nói đâu mà nếu ai cóa tật kì rụt rịt àh - sel nhếch môi rùi mình chun cười

- àh, thì ra là pà thấy tui với ella giởn zui dzị nên pà ghen chứ gì, pà thấy tui đẹp zaj nên pà mê àh ! bởi dzậy ghen tỵ mới nói ng` ta trong khi ng` ta hok đụng phạm gì mình cả, tức à lêu lêu ! - jiro là lè lưỡi chọc jiro

- ai..ai...mà...mê...mê....cáu con khỉ chứ, anh xấu như....dzậy sao xứng zới ng` đẹp như tui - sel đỏ mặt, lấp bấp

- àh đúng rùi pà già như cô sao xứng zới tui ! - jiro nháy mắt zới sel

sel chã bjt' nói gì nên lè lưỡi trêu jiro

----------- cùng lúc với Sel vs Jiro----------

- anh nói tui là heo àh, đồ háo sắc....- ella trợn mắt

- ôi ghê quá ! giống pà chằn định ăn thịt người ghê, thui năn nỉ cô đừng ăn thịt tôi lát nữa tui cho cô cái thùng rác ngon hơn tui nhìu - chun ra vẻ sợ sệt

- ngon dzậy thì anh cứ từ mà ăn nhá, nhường anh đấy - ella cười xão

- hớ ! không thèm nói zới cô nữa - chun

- ai thèm nói zới anh

ella quay lên và tiếp tục cuộc chiến zui zẻ với jiro mặc cho 4 con mắt hình viên đạn đang nhìn họ phiá dưới, mặt đằng đằng sát khí

( nói thêm : sel và chun tuy tức giận nhưng hộ vẫn chưa hỉu đc tình cảm của mình, kể cả Cal vs Hebe )

* quay lại Cal & Hebe *

- ôi mái tóc của em hum nay thật "mốt" đấy, anh thick' lắm - calvin vuốt mái tóc Hebe làm H rợn tóc gáy

- Anh thick lắm àh, em tặng mín quà nữa này - Hebe nhìn cal cười híp mắt ( ko còn băng giá như xưa ) rùi sao đó chẳng hỉu sao con mắt trái của Cal bầm ` xanh !

- ôi ! cú đấm của em thật là tuyệt , wa' tuyệt - calvin mơ màng

- em đã bảo với anh là hằng ngày em sẽ tặng anh 1 món quà đb cơ mà, anh không nhớ sao ? - H nói giọng nhẹ nhàng dể xương

- anh nhớ chứ! anh lun mong chờ những món quà của em mà - cal nhìn Hebe trìu mến

- anh còn nhớ cái gì nữa không ? - hebe hỏi

- còn anh nhớ rất nhìu đéy , anh nhớ em nói chỉ tặng quà đb ình anh thui, và anh lun mong điều đó - cal mắt cứ nhìn lên trời mà nói

- tốt đấy ! - mỗi ngày em sẽ tặng anh vài cú đấm - hebe đưa vr mặt dể xương đầy tình cảm

- anh còn nhớ 1 điều nữa - mắt cal bây giờ là hình trái tim

- cò̀n nữa sao ? - Hebe ngạt nhiên

- còn chứ ! anh lun nhớ cái hôm lao động, anh và em...- chưa nói hết câu hebe đã đỏ mặt bụm chặt miệng Cal, 2 người lại nhìn vào mắt nhau

- lại cái cảm giác hum đó, cái cảm giác như điện giật đấy em - cal gỡ tay Hebe nói

Hebe đỏ mặt quay chổ khác

-------------------------------------------------

trong khi đó Ar - Ra thì tay trong tay zui zẻ

- ôi ! trời bên ngoài mưa to mà sao anh thấy ấm thế này - Ar nắm chặt tay Ra

- em cũng thấy dzậy đó - Ra nhìn Ar rùi cả 2 ng`cùng nhìn nha cười

- em ăn không ? - Ar lấy ra 1 hộp chocolate, rùi đút cho Ra 1 miếng

- Ngọt wa', anh cũng ăn 1 miếng đi - rùi Ra đút cho Ar 1 miếng

nhìn mọi người xung quanh zui zẻ, đặc biệt là nhìn trước thì thấy Jiro & Ella, nhìn sau thì Cal & H kế bên thì Ra & Ar, sel và chun tức sôi máu

-Đủ..rồi......- sel quát lớn

- Bực chết đi đc...- chun cũng quát theo

cả lơp nhìn họ đâm đâm ( lúc này trong đầ̀u` mọi người chứa rất nhìu dấu ?????)

8. Chương 8 : Sinh Nhật Rainnie

* Giờ ra chơi *
hum nay ! Rainnie mời mọi người ( S.H.E & Fah) hợp mặt đầy đủ đi ăn tại căn-tin trường,( cả bọn đều ??? trong đầu, sao hum nay Ra tốt bụng thế mà mời cả bọ đi ăn )

- Tối nay là sinh nhật lần thứ 20 của mình, mình mún mời các bạn đến đó cùng chung zui, các cậu phải đến đầy đủ nhá - Rainnie

>

- Nhưng chắc mình....mm..mm...mình - ella ngập ngừng

- mình cảnh cáo cậu đấy nha ella, cậu phải đến đầy đủ ình - Ra nghiêm mặt

- đúng đấy , sinh nhật của Ra cậu phải tới đấy nhá , cậu không đi mình không tha cho cậu đâu - Ar cảnh báo ella

- Nhưng mà mình..., xin lỗi...mình...- ella

- đi đi mà, ella, tụi mình năn nỉ cậu đấy, đi cho zui - Hebe & Sel nài nỉ

- ờ ! thui đc - ell miễn cưỡng cả bọ thì mừng huýnh

>

----------------------------------------------------------

từ lúc Ra mời đến giờ ella cứ là lạ ( sao vậy nhĩ?) mà chã ai thèm để ý, chỉ có Chun là phát hiện, ánh mắt chun lun kiểm tra cử chỉ của ella

về đến nhà ella cứ ngồi suốt trong phòng, Wu Chun cảm thấy nghi ngờ wa' nên núp bên ngoài phòng nghe lén ella nói chuyện 1 mình

- hj` ! chỉ còn 3h nữa là đến giờ rùi, gầu thiệt

>

- sao số mình khổ thiệt, sinh nhật bạn mà mình chẳng có bộ đồ ra trò hết, tiền tiết kiệm của sắp hết, còn phải mua quà nữa, hj`......- ella thở dài - làm sao đây ???

>

--------------------

- ê ! cái thèng cha đó đi đâu mất tiu rùi - ella bực

ella vào bếp nấu cơm trước và dọn sẵn thức ăn trên bàn chỉ còn việc chờ Chun về ăn

---------------------------------------------

Chun ra chợ ghé vào 1 cái shop có tiếng mua cho Ella 1 cái đầm màu đen trông lộng lẫy , kiêu sa, sẵn đi ngang tiệm quà , mua giúp Ella lun

--------------------------------------------------------

- nãy h anh đj đâu mà giờ nay mới về zậy, chờ anh dài cả cổ, mau zô ăn đi tui đói lắm rùi đó

- àh, đi giúp cô đấy, àh mà mau ăn cơm đi - chun cười gian, mún cho cô 1 sự bất ngờ mà

- ăn nhanh đi, làm gì mà cứ cười tủm tỉm hoài dzậy ? - ella thấy lạ nên hỏi

thì ra là chàng Chun đang mơ đấy

*Cảnh mơ mộng của Chun*

- anh tặng em món quà ella àh, đảm bảo em sẽ bất ngờ

- thật sao ? là gì thế anh iu?

- em tự xem đi, bảo đảm em sẽ thjx

- ch0a ! đẹp wa', tặng em thật sao - ella chớp mắt liên hồi nhìn Chun

- thật, anh tặng em để đi sinh nhật Ra, em thjx không ? - chun nháy mắt với ella

- thjx, em thjx lắm, cảm ơn anh, anh iu - rùi ella hôn nhẹ lên má chun

- trông em thật là xinh đẹp, lộng lẫy - ella ngại ngùng đánh iu chun

- đồ đáng ghét..- ella nựng má chun

* kết thúc ảo tưởng*

- weh ! thằng cha mê gái, làm gì mà cứ nhe răng ra cười, nước dzãi nhĩu đầy zô chén cơm rùi kìa - ella vừa nói vừa tát nhẹ mặt chun

- àh không có gì ! - chun cười wê >

- khùng àh, có ai đời tự nhiên tát mình đâu cơ chứ, điên nặng rùi - ella quát

chun không nói trả lại ella mà chỉ cười cười

- àh, em có định đi SN của Ra không ? - hỏi mà bản mặt vẫn cười

- kô ! sao anh hỏi dzậy >

- em đi đi ! anh có món quà tặng em đấy, bảo đảm em sẽ bất ngờ - Chun lại cười nữa, rùi kéo ella dằn dặt vào phòng mình

- anh làm gì thế? anh đưa tui đi đâu dzj ? - ella nhăn nhó

- em xem thử đi, có thjx không ? - chun lại cười

- ôi ! cái đầm đẹp quá, anh tặng tui sao? sao hum nay tốt dzậy ? - ella không kém phần nghi ngờ

- không có gì, chỉ là tui đi ngang cái Shop thấy nó cũng đẹp, và cũng chưa thấy cô mặc đàm, váy bao giờ nên mới mua thui - vẫn gương mặt ấy, cứ tủm tĩm tủm tĩm

- thjx, nó rất đẹp, nhưng...

- nhưng nhị gì nữa, nhanh vào thay đồ đj đến giờ SN của Ra rùi, mau đấy tui chờ cô - nói rùi chun vộ vã về phòng thay đồ

30' sau

- ella làm gì nãy giờ lâu thế này - chn lo lắng

anh vội vã lên phòng ella, anh choáng ván trước 1 cô gái xinh xắn, đầy nữ tính nhìn anh cười,Chun mắt cứ đăm đăm nhìn ella như đứng hình

-weh! làm gì nhìn người ta như thế? bộ mặt dính nhọ à ? - ella rất ngượng ngùng trước ánh mắt của Wu Chun

- àh ! sao em lâu dzậy ?- chun chợt tỉnh mộng

tui...tui...ngại như thế này quá - ella mặt đỏ như táo

- àh, thì ra là thế chúng ta đi đc chứ ? - chun cười

- đc - ella khẽ gật đầu

Chun lấy tay ella choàng vào tay anh rùi họ lên xe đến nhà Ra

- cảm...cảm ơn anh nhá - ella ngại ngùng nói, mặt thì cứ nhìn xuống chân

- sao ? cảm ơn chuyện gì ? - chun giả nai

- àh ! là cái đầm và 1 món quà anh mua giúp tôi đấy ! - Ella nhìn Chun rùi nở 1 cười dịu dàng

ôi ! bro bị nụ cười mà Ella (đã từng hốt hồn jiro ) hốt hồn rùi

anh chàng mặt đỏ ửng

---------------Nhà Rainnie-----------

- chào mọi người - ella/chun

- đến rùi sao ! ôi ! Ella hum nay cậu xinh wa' ! cậu làm chúng mình thật bất ngờ đấy- tất cả đồng

thanh

còn riêng 1 người nhìn Ella mà mắt đứng tròng, không 1 cái chớp mắt

- hôm nay em xinh lắm ella àh - Jiro thì thầm bên tai ella

ella mĩm cười - thật không ? anh không sợ em sẽ đu dây điện àh ?

- anh nói thật mà - mắt vẫn không rời Ella

- nào chúng ta cùng hát đi - hebe đề nghị

- ok - tất cả hưởng ứng

happy birthday to you....happy...

- Ra cậu cầu nguyện mau đi, mình nôn ăn bánh kem lắm rùi đó ! - ella lém môi, miệng chép chép

- cậu háo ăn wa' đo' Ella, lát nữa chúng ta giành trước rùi chia nhau ăn, kẻo El lấy trước thì nó ngoàm hết - Sel nói tất cả hưởng ứng kịck liệt

- ser ! không dể gì đâu kưng ! ella hất càm

trong khi đó Ji & Chun không nói gì mà cứ đăm đăm nhìn Ella

Ra cầu nguyện xong khi vừa thổi tắt nến, tất cả đã túa về giành dựt cho đc cái bánh, thành quả là cái bánh rơi xuống đất

- khỏi còn ai giành nữa nhá ! ha ha_ Cal & Ar phấn khởi nói

- chưa chắc đã thế - ella nói lớn

thế mà cái bánh vẫn chưa yên thân, cả bọn xúm lại nhặt kem vụn chọi qua chọi lại

ella lấy phất 1 cục to tướng trét đày mặt Chun và ji, 2 anh chàng cũng hợp đồng nhau dọng cục bự ơi là bự

zô má ella

bên kia thì cal bị hebe đuổi bắt làm " bao cát " để hebe chơi box-xing

- thui tha...tha cho anh đi hebe_ cal nài nỉ

- ok, dzậy anh ăn cái này nhá_ hebe chạy lạ dựt trên tay ella 1 cục kem quẳng ngay vào mặt calvin sau đứng cười hô hô

sel thì ngồi 1 mình không có sở làm nên bùn hiu

jiro nhặt cục kem khác ý định quẵng vào ella nhưng zô tình tung tóe đầy mặt sel

thế là anh chang bị sel rượt bắt tới cùng, chạy vòng vòng nhà, và lĩnh 1 đống kem to tướng trên tay sel nó đc dán ngay trên mặt thế là họ có 1 buổi zui zẻ

nhưng có ai thấy bên kia Ar & Ra không chơi chọi kem nữa mà....mà...mà là....??? là chọi guốt

Ra xách chiếc guốc 10 phân rượt Ar đến độ sấp đứt hơi mà chjt' !

chơi chưa đã, mấy ss và mấy bro chơi lun thùng rượu vang

- mày uống nữa đi, ngon wa - ella đẫy ly rượu sang cho hebe

- ôi đã quá, típ lun ! - hebe ực ực

- ông cũng uống đi - ella đẫy cho chun

- đc - chun cười rùi uống

- tới ông và sel - chun đưa 2 ly cho sel và ji

cả 2 cũng uống lun - ực ực

- sel kìa bên kia có 2 con ma men tửu lượng thật, mới 1 ly đã ngã rụt_ sel chỉ Ar và Ra mà nói sau đó cũng ngủ quất cần câu

calvin- dậy dậy hết cho tui, chúng ta cùng uống cũng nhãy nào

cả bọn nghe nhãy lòm còm ngồi dzậy mở nhạc nhãy tưng tưng chã ra điệu gì là gì cả

nhãy 1 hồi mệt lã cả bọn chen nhau ngủ tại phòng khách với tư thế gác nhau loạn xa

-------------------------------------

*sáng hum sau *

- ơ ! sao cái gối ôm hôm nay lại nhỏ thế - cal ôm chân hebe nói

- người ta đang nhãy mà ai cứ nắm chân thế này!- hebe quát trong mơ

- cái giường bữa nay sao chặt mà ấm thế - Ra & Ar đang ôm chặt nhau mà chui dưới cái rầm bàn mà ngủ

- mình mún uống sữa - Ar mút mút ngón tay Ar

- ôi ! sao kiến đâu cứ bu cái ngón tay mình, nhột chjt' đj đc - Ra cài nài

- còn cái gối này nữa, vừa to vừa mềm - chun ôm ngang cổ ella, chân gác qua bụng sel

- đừng...đừng chói tôi, thả tôi ra...thả tôi ra - thì ra ss Sel đang nằm mơ thấy sợi dây luộc quấn ngang eo mình , do chun gác ngan, đầu ss thì nằm trên bụng của jiro

- ôi ! con khỉ nhồi bông của mình sao hum nay có cá bạn tay dài, thon và mềm mại thế này, còn mái tóc dài nữa - hjhj ! bro Jiro 1 tay ôm chặt cánh tay ella, 1 tay vuốt mái tóc của sel

- ơ ! ơ ! cứu cứu cứu ! khó thở wa - sặc ! tội nghiệp ss wa, bị chun ôm cứng ngắt, còn jiro thì cứ níu cái tay rịt về phía ổng mãi, ss E thì nằm mơ thấy đang bơi sắp bị chết đuối mà cứ thấy bàn tay ai nó niu rị xuống nước thật là khó thở nên kiu kíu !

sức con người có hạn, đến lúc tất cả hết sức chịu đừng nên tốc bật dậy

- á, sao mút tay em - Ra

- ơ ! ơ ! anh xin lỗi - Ar lè lưỡi, quá wê với cái bệnh trẻ con của mình

- sao lại ôm tui cơ chứ - ella quát chun

- anh...- chun

- sao cô nằm trên người tui hả !- ji quát sel

- sel ???????? không bjt'

- ôi đau wa' - cal & Hebe hét ( do nằm ngược đầu nhau khi bất ngờ bật dzậy, với cái đà mạnh 2 cái đầu đã va vào nhau

sau đó Chun kéo Ella về để lại sự ngơ ngác của mọi người

9. Chương 9 : Ella Bị Bệnh !

***********************************
>

Sau khi C & E từ nhà Ra về cô cảm thấy đầu đa nhức, có cảm giác choáng váng, khi vừa xuống bếp ella đã ngất và nằm dài dưới sàn nhà

- Ella em sao thế, ella, ella?_đỡ vội ella khi thấy cô ngã

- em ngất àh, ella tĩnh dzậy đi, sao thế này ? - chun lo lắng, đôi mày như dính lại với nhau

Chun bế Ella zô phòng, đắp chăn cho ella

- thì ra là em sốt àh, tráng nóng wa' - chun đặt tay lên tráng ella

thế là chun phải làm 1 nhiệm vụ cao cả, xuống bếp nấu ăn, sẵn đó nấu cho ella 1 bát cháo trắng

anh đem lên cho ella

- này ella, em mau tĩnh dzậy đj, ăn cháo anh nấu đấy, có ăn không ? - chun nói với ella mà cứ như nói mình ên

- đừng...đừng.....đừng đi...ba mẹ...đừng bỏ con, con sợ lắm - rùi 2 hàng nước mắt lăng dài trên má của ella, rùi cô ngủ thiếp đi

chun chẳng hỉu mọi chuyện như thế nào nhưng vẫn đến ôm lấy ella

- đừng sợ ! là anh đây, wu chun đây, em có chuyện gì sao ? - chun sưởi ấm ella trong vòng tay ấm áp của mình

- ba mẹ đừng bỏ con nhé, đừng bỏ con, con không mún là trẻ mồ côi, con mún có pa mẹ....! - rùi ella lại khóc nức nở

- chuyện gì đã xãy ra với em thế ella ! cho anh biết đc ko? anh là wu chun đây- chun càng ôm chặt ella vào lòng để cô bớt sợ

ella nói trong cơn mê sảng ?( khi tĩnh thì bảo đảm ss hok nhớ là chắc )

- chun àh ! là anh sao ? đừng bỏ rơi em nhé ! - ella ôm chặt chun

- để anh đi gọi B sĩ - chun định bước đi

- đừng đi, đừng bỏ rơi tôi - ella vẫn mê mang nhưng tay thì xiết chặt không cho chun đi

- lúc nãy em thấy ác mộng ạ̀h, như thế nào, cho anh bjt' đj ? - chun thật sự hiếu kì mún bjt' ella đang nghĩ gì

- ác mộng là ác mộng, vào 8 năm trước trong lúc ba mẹ dắt tôi đj dạo, 1 chiếc xe xông tới, vì cứu tôi ba mẹ đã xô em vào trong - ella nói nhưng mắt vẫn nhắm hiếp chã bjt' những gì đã xay ra xung quanh mình, rùi cô lại thiếp đi

- ella àh, rùi sao nữa, em cho anh bjt' đj_ chun vỗ nhẹ vào má ella

- nhưng chiếc xe tàn nhẫn ấy đã...đã

cướp đi sinh mạng của ba mẹ, đã khiến

tôi trở thành 1 đứa trẻ mồ côi khi mới

12t ! hằng ngày tôi phải lang thang làm

việc kiếm sống qua ngày và đi học, sống

lang thang ở những nơi làm việc, không

nhà không ng` thân, cuộc sống bạt bẽo,

trong những ngày vừa qua tôi thấy rất

zui, tuy là thường cãi nhau nhưng tui

thấy rất hạnh phúc, đc sự quan tâm của

những ng` bạn thân thiết, anh jiro

nữa,rất rất tốt và cã....- ella típ tục thíp đi,

những giọt nước mắt trên má ella chảy

dài ướt cả cánh tay của wu chun

- anh, ko bjt' là cuộc đời của em lại như thế, anh xin lỗi, anh lun nghĩ em là đứa con hư hỏng, bỏ nhà đi đấy chứ...- chun lấy tay lau những giọt nước mắt nóng hổi của ella

Wu chun múc cháo cho ella ăn rùi anh lại ôm ella, anh cảm thấy bây giờ mình rất đau lòng và anh nhận ra có lẽ mình đã iu ella,và cả 2 chìm vào giấc ngủ ấm áp.

10. Chương 10 : Tình Yêu Hé Nở

Sau cái giấc ngủ ấm áp đó chuyện gì sẽ xãy ra nữa đây
cảm thấy gần bên mặt mình có 1 luồng gió nóng nóng mà ấm áp cứ phà vào mặt cô, khẻ mở mắt

- áhhhhhhhhhhhhh ! - ella hoảng hốt la lớn khi thấy chun đang ôm cô trong vòng tay mà chìm trong giấc ngủ say sưa, mặt chun chạm vào mặt ella ( thì ra luồng gió lúc nãy là hơi thở ấm áp của Chun)

- ôi ! em làm gì la lớn thế, điếc cái tai anh rùi - vừa nói Chun vừa nói vừa ôm cái tai vừa bị ella khủng bố

- sao anh lại ở đây mà còn ôm tui ngủ nữa cơ chứ - ella gắt

- này này ! cô nhìn kỉ kỉ lại nhá, hiện giờ là cô ôm tui đấy - ella nhìn nhìn xuống quả thật là cô vẫn còn đang ôm chun mà nằm trên giường

- àh àh ! sorry ! - ella mắc cở, mặt ngượng đỏ nên úp mặt xuống gối

Thấy ella đang mắc cở liền chọc

- sao ? còn mún ôm anh nữa không ? anh tình nguyện đó - chun ghẹo

- ai...ai...mà thèm ôm...ôm anh cơ chứ- ella nói ngượng rùi quay chổ khác

- đêm qua ! là đêm qua , mình ...

ella cắt ngang - làm gì có chuyện gì chứ , anh điên àh !

chun lại kề sát mặt ella làm ella đỏ mặt - em có mún thử lại không

chun làm vẻ mặt thèm muốn làm ella rung bây bẩy

- ha ha ! đùa với cô thật zui đó, xem cái vẻ mặt sợ sệt của cô kia, bùn cười thật - Chun nựng má ella rùi bước ra khỏi phòng cũng khồn quên nói với ella 1 câu

- mau lên, ra ngoài ăn , anh chờ em đấy nhá thêm 1 nụ cười gian mãnh

ella thì nhớ lại cái lúc chun ôm mình ngủ thì mặt đỏ cả lên, miệng cười mĩm chi >

ella chạy nhanh vào nhà vệ sinh che giấu bản mặt đỏ vì xấu hổ của nó lúc bấy giờ

reng...reng.............

- là ai thế, mới sáng sớm đã bấm chuông rùi - chun vội ra mở cửa

- chào ! chun - jiro tươi cười

- ủa ! jiro, sáng sớm đã đến đây có việc gì àh - chun hỏi

- mình đến tìm ella - jiro dáo dác nhìn xung quanh kiếm ella

- àh, còn trên phòng đấy, để mình đo gọi - chun chỏ tay về hướng phòng ella

- không cần đâu, mình xuống rùi, anh tìm em có việc gì vậy jiro - ella từ trên phòng đi xuống

- àh ! em có rãnh không ? đi chơi với anh - jiro nhướn mày, nghiên đầu nhìn ella

- không đc ! hum qua ella bị bệnh, không đc đi ! - chun phản đối mạnh

- có sao đâu ! bây giờ chẳng phải tui hết bệnh rùi sao ? - ella phản đối

- sao ? hum qua em bệnh àh! có sao ko ? - ji lo lắng

- em đã khỏe rùi nà, anh thấy ko ? - ella khoe cơ bắp

- anh không đc cản đấy nhé, cảnh cáo anh đó - ella nhìn chun = cặp mắt khó chịu

- em không sao chứ, không thì đi nào - jiro kéo tay ella

- tạm biệt nhá Chun - jiro cười vỗ vai Chun

Jiro & Ella ra xe

>

chun đợi xe ji đi xa hơi rùi láy xe dọt theo

- anh định đi đâu ? - ella nhìn ji

- mình đi uống sinh tố đi - ji đáp

- cũng đc - ella cười

chun thỳ len lén theo quán nước đứng ngoài bụi cây cảnh rình họ nói chuyện zui zẻ mà phát tức

- mình đi xem cá cảnh nhá - ji lại mời

- đi lun

Ella vẫn zui zẻ mà không từ chối mặc cho 1 cục lửa đang bừng bừng ngoài kia

>

- ch0a ! con này đẹp ghê anh ji àh ! - ella chỏ tay zô con cá

- c0n này đẹp hơn nữa nè - jiro choàng cổ ella mà chỉ

>

>

chun càng cáu đi xông xông lại phía ji & El không mai đụng trúng cô pé nọ

- xin lỗi em - chun cúi người nhìn cô pé

- không sao ? nhưng mắt kính của em...cả đống sách nữa

Chun loay hoay tìm lại cái kính và đeo cho cô pé, 2 người lo dọn đống sách

khi chun xong nhiệm vu

- ủa ! họ đâu rùi - chun chạy dáo dác tìm

cả buổi mà chẳng thấy đâu, chun chán nãn bỏ về

trên đường về dọc bờ biển

- ủa sao giống el và ji wa' - chun dừng xe lại chạy núp sau cây dù bờ biển gần ella nhất mà nghe lén họ nói chuyện

- sao ? nãy giờ anh nói là có chuyện mún nói với em cơ mà ! - ella hỏi ji

- anh....anh....anh mún nói, anh....- ji ngập ngừng

- anh mún nói gì thì nói đj - em đang nghe mà

- Anh...yêu em , làm bạn gái anh chứ - jiro vận hết nội công trong người

>

- em...em m..m - ella cũng lo sợ không kém gì Chun

>

- em chỉ xem anh là bạn, đừng bùn nhé, anh se gặp người tốt hơn em, chẳng hạn như sel..., em mong chúng ta vẫn làm anh em tốt - ella nói với mặt bùn và thương hại jiro

>

- anh hỉu rùi ! anh không làm phiền em nữa anh mún yên tĩnh 1 mình để suy nghĩ - jiro cố cười rùi vuốt nhẹ mái tóc ella

- dzậy em về trước, anh ở lại an toàn nhé, hãy nhớ những gì em đã nói - ella vẫy tay chào ji rùi bước về nhà

---------------------------------

cũng gần đấy tình cờ Sel đi ngang nghe đc cuộc nói chuyện của j & e, thấy jiro bùn sel cũng cảm thấy ko zui nên đến bên chổ jiro

- anh có mún uống không ? - sel đưa cho jiro chai nước khoáng

- cảm ơn, tui cần mún uống, mà sao lại là cô - jiro tỏ vẻ không thích

- anh ghét tui lắm àh ? - sel vẫn tươi cười mà hỏi ji, còn ji thì vẫn im lặng

- tui bjt' yêu đơn phương rất là đau khổ, nhưng lại zui zẻ hơn nhìu so với mình đã ngỏ ý mà ng` ta từ chối , điều này rất đau khổ- sel nhìn ji cười nhẹ rùi nhìn ra biển

- thật ra iu 1 người đâu nhất thiết người đó phải là của mình, mình ng` đó hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc thui ! - mặc cho sel nói nhưng jiro vẫn im lặng ko nói gì mà chỉ nhìn sel đăm đăm

>

- cuộc đời của con người chẳng có là bao, tốt nhất chúng ta nên sống thật hạnh phúc - sel vỗ vai an ủi jiro rùi đứn dzậy

- tôi phải về rùi, tùy anh, nhưng anh phải nhớ " sống cho thật hạnh phúc " - nói xong sel quay lưng bước đi nhưng k0 quên gửi đến ji 1 nụ cười dịu dàng

>

11. Chương 11 : Calvin And Hebe

Calvin vừa bước ra khỏi nhà
- ủa Hebe, em đi đâu thế ? - Cal ngạt nhiên khi thấy Hebe đến nhà mình

- em đến tìm anh đi chơi đây, bùn wa' àh ! - hebe nhìn cal rùi mím môi

- àh, anh cũng đang định tìm em đi chơi đấy - Cal cười, 2 tay đan lại với nhau

- dzậy thì mình đi đi - Hebe đề nghị

- àh phải, theo anh, anh mún em đến chổ này - cal kéo tay hebe lên xe

- chổ nào zậy ??? hebe hiếu kì

- lát nữa em sec bjt' thui - cal cười gian

- quỷ chưa ! - hebe liếc iu cal

15' sau

- Đến rùi đấy - Cal dừng xe đi qua mở cửa cho hebe

2 người cùng bước 1 cánh cửa rộng, bên trong toàn là hoa hồng trắng thơm bát ngát

- ôi ! đẹp quá - hebe hoa của mắt

trên cao có 1 cái máy, nó bắt đầu xoay vòng, trên cao tung tóe những cánh hoa trắng phiếu, cứ theo làn gió rơi rụng tựa như những ánh tuyết tuyệt đẹp mà rớt rơi

- em có thick ko ? - Cal đến ôm lấy 1 bó hoa hồng bạch đến tặng cho hebe

- thic'k ! em thick lắm, cảm ơn anh - hebe hơi mắc cở, thẹn thùng

- làm bạn gái anh nhá, anh yêu em - Cal nắm lấy tay của Hebe

- uhm` ! Hebe khẽ gật đầu, mặt đỏ như bừng

Cal liền đặt môi của mình lên làn môi mềm mại của Hebe

Trong tình yêu nồng nàn đang bừng cháy, hebe cũng đáp lại Cal ! rùi cả 2 ôm nhau trong khu vườn hoa hồng bát ngát với mùi thơm rực nức, khung trời thơ mộng

- hum nay em không tặng quà cho anh àh - cal ghẹo

- anh mún lắm àh - nói rùi Hebe đánh iu Calvin

- hum nay sao nhẹ tay dzâỵ, sướng thế ? - cal trêu

cô nàng ghé tai Cal nói thầm

- lát nữa có món quà lớn tặng anh đấy

- có àh, là gì thế - Calvin tỏ vẻ hạnh phúc

- anh làm vật thí nghiệm cho em thử sức vơi trò Box-xing , đc không hả ? - hebe nhéo tay calvin

- 0h my god ! lại đến nữa rùi, món quà kinh khủng lại tới mà ngày nào anh cũng nhận đó àh, thui chjt' - calvin giả bộ xỉu

- tĩnh mau, chjt' với em đóa, nếu k0 anh làm vật thí nghiệm cho trò khác cả em nữa đấy- hebe tát nhẹ má Cal

- trò khác àh >anh đồng ý - Cal hớn hở

- là trò bắn súng, anh đã đồng ý rùi nhá - hebe móc cây súng hơi ra rượt Cal chạy vòng vòng khu vườn

12. Chương 12 : Ahbu - Rainnie

* tan học, ngoài cổng trường*
- rainie theo anh đến chổ này [ A kéo tay rainnie lên xe]

- chào mý bạn mình đi trước nhá [ ra vẫy tay chào mọi người còn ở đó ]

- anh đưa em đi đâu dzậy [ Ra nhìn A ]

- đến gặp mẹ anh [ A vẫn bình thản trả lời ]

- sao ? đến gặp mẹ anh ah`, sao không cho em bjt' sớm để chuẩn bị cơ chứ [ Ran nhăn nhó, và hồi hợp]

- không sao, em cứ tự nhiên là đc, mà mẹ anh thick con gái lể phép, em chỉ cần chào hỏi từ tốn là đc [ A vuốt mái tóc mượt mà của Ra , cười nhẹ ]

--------------------------------------------------

* nhà ahbu *

re...ng..reng.......r..e..n...g.......

mẹ của ahbu vội ra mở cửa

- ah` ! 2 con tới rùi đó ah` [ mẹ A cười rùi lướt mắt nhìn Ra ]

- chào mẹ/bác [ cả 2 cuối đầu chào lể phép]

- con là Ra phải không ? Ahbu thường hay nhác về cháu, hum nay mới có dịp thấy, cháu thật xinh [ mẹ ahbu cười dịu dàng]

- cảm ơn bác qua' khen ấy thui [ Ra cười thic'k thú]

- à ,mà 2 con dzao` nhà đi [ mẹ A kéo tay 2 đưa]

- dạ,[ cả 2 đồng thanh]

------------------------

- mẹ đang nấu cơm, 2 con chờ xí là có ăn ngay [ mẹ ab nói ]

- để còn vào bếp phụ bác ạ ! [ Ra lấy lòng mẹ tương lai]

- ah`, thế cũng đc, theo bác vào trong đi [ mẹ ahbu nắm tay Ra]

Ra quay lại nháy mắt với Ahbu , cả 2 cười bẻn lẽn rùi Ra bước vào trong

Rainnie và mẹ ahbu vừa nấu ăn vừa trò chuyện suốt rất zui zẻ, cũng vì thế Ra đac chiếm đc nhìu tình cảm của mẹ chồng tương lai rùi

- xong rùi, ahbu con zoo dọn thức ăn típ mẹ và Ra đi [ mẹ ahbu gọi to]

- dạ , con bjt' rùi, dzô ngay ạ ! [ ahbu chạy vào rùi nháy mắt với Ra ]

- con ăn cái này đi, tốt cho sức khỏe lắm ! [ mẹ A gắp thức ăn vào chén Ra]

- cảm ơn , bác nấu rất ngon, bác cũng ăn đi ạ ! [ Ra cũng gắp lại ẹ A]

- chà, 2 người tình cảm wa', bỏ c0n lun ah`, không chịu , không chịu đâu ! [ A dãy nãy, làm nũng]

- thui thui ! anh cũng ăn cái nỳ đi, ngon lắm, xương xương mà [ rainnie đút miếng thịt vào miệng A]

- cái thằng con này, đã lớn rùi mà cứ suốt ngày làm nũng, chẳng khác gì con nít [ mẹ ahbu biểu môi]

- mẹ ah` [ A lại làm nũng] , còn Ra thì chỉ cười cười

- con cũng lớn rùi, mẹ thì đã già, con định bao giờ mới ẹ đứa con dâu, để mẹ còn bồng cháu nữa [ pà nhìn Ra]

Ra thì mắc cở, mặt đỏ ửng, cúi xuống đất không dám ngẫn lên

- Ra àh, pác mún cháu làm con dâu pác lắm, càng sớm vàng tốt cháu nhá, pác thè bồng cháu lắm rùi [ pà lại nhìn Ra ]

Ra càng thêm thẹn thùng, đỏ mặt, nàng chạy phất lên sân thượng

- chạy theo mau đi con, nó đang mắc cở đó [ pà lắc đầu mà cười]

- vậy con đi lên nha mẹ

nói rùi ahbu dọt nhanh lên sân thượng mà cũng không quên mang theo 1 đóa hồng thơm lừng, cùng 1 chiếc nhẫn trái tim đính hạt sáng lấp lánh ( t/g đúng là sắp đặt trước rùi, không có mới là lạ, len lén theo rình mới đc)

- Rainnie ah`, sao lại chạy lên đây thê ! [ ahbu giấu đóa hoa đằng sau, tiến về phía R đứng]

- em..em mm..[ ra nhìn xuống đất]

- em có nghe những lời lúc nãy xủa mẹ anh chứ, mẹ mún có con dâu , mẹ mún bồng cháu đấy [ ahbu khều mặt Rainnie]

- anh này..! [ rainnie quay hướng khác để che giấu cái mặt đỏ bừng như quả táo của mìn rùi đánh iu Ahbu

- em nhận lời chứ, làm vợ anh nha, Rainnie ! [ ahbu quỳ 1 gối xuống tặng đóa hồng cho R]

Rainnie không nói gì, mặt lộ vẻ hạnh phúc , rùi nhận lấy đóa hoa từ trên tay Ahbu, bẽn lẽn khẻ gật đầu

Ahbu mừng mừng gở, đứng dậy nắm lấy tay R, anh chàng móc từ trong túi ra 1 chiếc nhẫn hình trái tim đáng iu, đeo vài tay R

2 người ôm nhau trong sự hạnh phúc của 1 tình iu nồng cháy

- đủ rùi, 2 đứa xuống ăn cơm đi, vỡ lỡ nguội lạnh hết rùi [ mặt pà cũng lộ vẻ hạnh phúc]

2 người bị xua tan giấc mộng đẹp khi tiếng gọi của pà làm 2 người giật mình,

- hứa rùi đấy, đã là vợ anh rùi đấy nhé [ ahbu nhìn Ra rùi nựng nhẹ má nàng]

- bjt' rùi mà, anh nỳ, mẹ nhìn kìa, mắc cở mún chjt'[ Ra đánh iu Ahbu]

- từ nay con cũng phải đổi cách xưng hô với bác rùi đấy nhé [ mẹ ahbu nhin Ra cười]

- dạ, mẹ ! [ Ra đỏ cả mặt rùi nè ]

hế là họ cùng nhau ăn trong sự vui vẻ, hạnh phúc

- con về rùi nè [ Cal tay trong tay của Hebe bước vào nhà]

- chào bác/mẹ [ cả 2 đồng thanh]

- ủa sao đông đủ vậy [ Cal ngạt nhiên ]

- xem ra mẹ đã có thêm đứa con dâu nữa rùi [ mẹ nhìn ahbu rùi lại nhìn Hebe cười]

làm Hebe thẹn thùng, đỏ mặt

Hebe cũng như R, zui zẻ, lể phép nên cũng đc nhìu tình cảm của pà không kém gì Ra

- mẹ bảo em làm con dâu mẹ đấy, nói đúng hơn là làm vợ anh nè [ cal nhìn Hebe cười khì]

- anh mún cưới nhưng phỉ hỏi em có chịu lấy anh không đã ? [ hebe vênh mặt]

- anh bjt ' là em sẽ lấy anh mà [ mặt cal trở nên nham nhở]

- đồ quỷ nè ! [ hebe đánh iu cal ]

cuộc zui của họ xãy ra trong không khí tràn đày niềm vui , và sự hạnh phúc của những con tim đượm màu sắc của tình yêu

.....................

giờ chỉ con ss Ella & Chun, Jiro and Selina, đón xem họ sẽ hạnh phúc như là R-A & C-H ? mấy chap sau sẽ rỏ !

13. Chương 13 : Lời Yêu Dám Ngỏ

* quay lại 2 hum trước sau cuộc trò chuyện với jiro *
Ella vừa bước vào nhà

- sao ? hẹn hò có zui hem ? [ chun hỏi nhưng làm ngơ không nhìn Ella ]

- zui cái con khỉ ! tui mệt wa' , anh cứ để chjo tui yên đc không ? [ nói rùi ella đi thẳng ra hồ bơi]

>

Ella thì mãi mê bơi tới bơi lui, con Chun thì 1 mình trên phòng nhìn qua cửa sổ ngắm ella bơi

cô ấy thật đáng yêu, mình không dám phủ nhận là đã yêu cô ấy rùi, nếu như mình cứ giấu nhẹm chuyện này thì cũng sẽ có những chuyện xãy ra như hồi chiều này, nhỡ ella nhận lời người khác thì...thì..

á ! cứu với ! cứu - tiếng kêu của ella đã cắt ngang dòng suy nghĩ của chun

cái chân của ella bị chuột rút, mặc dù là nước chỉ ngang ngực nhưng ella không thể đứng dậy đc

nước từ ngụm cứ đỗ vồ mũi,vào mồm của ella, nó cố gượng dậy, nhưng rùi thật sự nó đã ghìm mình trông nước

chun nhìn theo tiếng kêu thấy ella đang dơ 2 cánh tay và cố trỗi dậy trong hồ, anh hoảng hốt chạy nhanh đến bờ hồ, không cần suy nghĩ anh đã lao xuống và bế lấy ella lên bờ

- ella, ella em tĩnh dzậy đi ella, đừng bỏ anh ella, tĩnh dzậy mau đi [ chun cố xốc để nước ra khỏi người ella ]

ella vẫn chưa tĩnh, không cần phải suy nghĩ, anh môi kề môi ella để hô hấp nt, kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để tạo nhịp hô hấp

1 hồi sau, ella cũng đỡ đc phần nào, nó khẽ mở mắt, trước mắt mình hiện ra 1 wu chun đang đặt môi trên đôi môi của nó, điều này có thể làm chun phát hiện, anh nhìn vào mắt nó...

mọi thứ như đứng yên, 4 con mắt nhìn nhau như truyền 1 nguồn điện, làm tay chân rung rẫy, cái khoảnh khắc, cảm giác đó nó đã lan rộng khắc khắp người ella và wu chun

cả 2 mặt đỏ ửng, phải nói tim như ngừng đập, 1' rùi 2' đến 3,4' phút nhìn nhau trong "nụ hôn" cả 2 mới chợt giật mình và chờm ngồi dzậy

cả 2 đều lúng túng không nói nên lời

- em lên phòng trước đây [ ella vội vã lên phòng mà không dóm nhìn chun dù chỉ 1 cái ]

- anh nghĩ mình cũng nên đi thay đồ rùi [ chun cũng vội vã lao vào phòng như tên bắn]

cả hai thở hổn hển không ngừng nhớ lại cái khoảnh khắc " ngọt dịu " ấy

>

>

cả đêm cả 2 lun suy nghĩ theo con tim mách bảo mà không tài nào ngủ đc, đến sáng hum sau, khi cả 2 đụng mặt dưới lầu

- sao mắt anh thâm thế ? tối qua không ngủ đc àh ! [ ella lơ ngơ vì mất ngủ nhìn chun mà hỏi ]

- mắt em cũng thê ? tối qua không ngủ đc àh ? [ chun cũng như ella ]

rùi cả nhìn mắt nhau cười nôn na, nhìn thật là bùn cười

-----------------------------------------

- em vào bếp nấu ăn đây ! [ ella đi thẳng vào bếp ]

- anh yêu em ella, anh đã thật hỉu con tim mình rùi, anh cảm thấy rất yêu em, làm bạn gái anh nhá [ câu nói của chun làm ella đang đi mà khựng khựng lại, tay chân rung rẫy vì hạnh phúc]

- em có đồng ý không, ella, anh không bỏ qua cơ hội lần này đâu, anh không để mất em [ chun chạy thẳng tới ôm ella chặt vào lòng]

Ella cũng ôm chặt Wu chun trong niềm hạnh phúc không thể tả đc

- em đồng ý, em cũng rất yêu anh Wu chun ạh ! [ nói xong ella đáp lại bằng 1 nụ hôn nồng nàn, cả 2 đã thực sự làcủa nhau]

14. Chương 14 : Selina - Jiro

---------------------------------------------
Cái buổi bình minh thật đẹp với những tia nắng đỏ rực từng tia chiếu vào phòng sel qua những khe cửa, từng ánh chiếu vào mắt nó khiến nó chợt tĩnh

- thui chjt' ! trể giờ học 5' rùi

nó choàng dậy phóng nhanh zô nhà vệ sinh, trong chớp mắt nó đã đứng ngay trước cửa, nhưng điều gì nó khiến nó vô cùng ngạt nhiên

- Jiro, sao anh lại ở đây, đã trể 10' rùi đấy

nó nhìn ji với cặp mắt không khỏi bàng hoàng

- anh đến đay để rước em đi học đấy, nhưng chờ nãy giờ chã thấy em xuống

jiro tươi cười làm sel không ngừng những suy nghĩ vớ vẩn chứa chất đầy sự nghi ngờ

- anh mà đến đưa em đi học àh, em có nghe nhầm không? có ý đồ gì không vậy?

nó híp mắt nhìn jiro

- ý đồ gì thì chút nữa em sẽ bjt', còn điều hiện tại là em mau lên xe zới anh, trể lâu wa' sẽ bị phạt đấy

ji chỉ tay về chiếc môtô của mình rùi vẫy tay gọi sel

dù đã lên xe nhưng Sel vẫn còn rất nhìu nghi vấn về anh chàng này, sao hum nay tốt với nó thế, chẳng phải rất ghét nó ư, sao bây giờ lại...

- em có mún bjt' vì sao anh đến đón em đi học không?

jiro quay mặt ra sau hỏi sel

- mún đấy, thật tình là em rất mún bjt', chẳng phải anh rất ghét em ?

sel lúc này mặt ngu ra

- không ! anh không ghét em mà anh còn...còn

jiro ngập ngừng

-còn như thế nào! anh làm em tò mò lắm đấy

sel nhăn nhó

- anh còn mún...chúng ta sẽ tìm hỉu nhau 1 thời gian, em hỉu ý anh chứ ?

- như thế...là...là sao hả ? em không hỉu

sel gãi gãi cái đầu toàn tàu hủ của nó, đôi mày nhíu lại gần như đã dính với nhau rùi

>

- ý anh là...là....là...là chúng ta cứ quen nhau em hỉu chứ

lúc này sel mới chợt hỉu ra, nó rụt rè rùi cúi mặt xuống, đôi mắt long lanh của nó đã ngân ngấn nước vì hạnh phúc, 2 má ửng hồng (trông như 1 thiên thần), nó choàng đôi tay tới ôm ngang người jiro đang ngồi phía trước nó

jiro nghiêng đầu lại nhìn nó,mặt anh nhăn nhó, chẳng khác gì 1 con khỉ , nhưng làn này là 1 con khỉ thật đáng iu đối với sel

- sel ! sao em lại khóc chứ, anh xin lỗi !

jiro thấy lòng đau như cắt khi nhìn thấy sel khóc

- không ? em không khóc, mà...mà chỉ tại em thấy quá hạnh phúc nên không kìm chế đc thui, xem anh kìa bây giờ thật là bùn cười đấy con khỉ đáng iu của em ạh !

sel nhéo mặt jiro, miệng cười toe toét

- cái gì ! em xem anh như con khỉ àh ! nhưng chắc gì cũng là khỉ dể xương thui !

jiro tự tin vênh mặt lên, sel liền lấy tay vỗ ngay vào cái ma của jiro

---------------------------------------------------------------

đến trường jiro và sel cả 2 hớn hở đùa giởn, không những thế jiro còn bế sel chạy thẳng vào lớp học mặc cho sel cứ đánh vào ngực jiro, còn bao con mắt ngạt nhiên, mồm há hốc nhìn họ đặc biệt là ss Ella, mắt như mún đứng tròng vì ước mơ đã thành sự thật

----------------------------------------------------------------

* ra về*

sel thì suốt buổi học chã thèm để ý pà cô già đó nói gì, miệng thì cứ cười cười, ánh mắt lộ vẻ hạnh phúc, đôi lúc lại úp mặt xuống bàn mà cười khúc khík, làm cho Wu chun cứ tò mò nhìn sel với cái mặt ngu ngơ đờ đởn

jiro cũng chã khác gì sel, cứ đờ đẫn su nghĩ, lúc thì cười như điên

khiến cho Ella ngồi kế bên cũng pó chíu, ss cứ gãi gãi cái đầu, híp 1 bên mắt rùi quay xuống nhìn chun

cả 2 nhìn nhau rùi nhún vai, lắc đầu, biểu môi

- họ làm gì thế

ella mặt ngố ra nhìn chun

- chắc là trúng tà rùi, mặc kệ họ đi mình về thui

chun nắm tay ella ra khỏi lớp để lại 2 con ma đang say tình ngồi đó mà mờ mẫn, mơ mộng

15. Chương 15 : Đơn Giản Chỉ Là Hiểu Lầm

------------**---------**---------**------------
tại trong phòng, Ella đang đang ngồi bên cái bàn, có cứ cắn móng tay, hình như là đó đang suy nghĩ cái giò đo, ruì nó tự vỗ đầu mình

- không đc, không đc ! cái đó không phù hợp, hj`, ngày mai là đã tới sinh nhật của Chun mà mình chã nghĩ ra nên làm cái gì, thật là...!

nó lại vỗ vỗ cái đầu

- A ! phải rùi, mình sẽ tự làm chiếc bánh kem để tặng Chun, điều này lại càng ý nghĩa

nó lấy tay vuốt râu ủa nhầm vuốt càm rùi gật gật cái đầu, nó đang tự tin trước cai sự thông minh đột nhiên của nó

nó bước xuống lầu, vừa đi vừa nhảy nhót ca hát

- la..la..la i love you, a ! chun chun, em ra ngoài chút xí nhá

nó lại ca hát nữa, chỉ tội cho Chun chỉ bjt' nhìn nó mà cười khì, chã bjt' phải nói gì

- em đi cẩn thận, nhớ về sớm nhá

chun lo lắng ra mặt lun

- bjt' rùi ! có anh nào mà dám bắt cóc em đâu, nếu có...em lấy lun..haha

ella dọt nhanh ra cửa

- đứng lại ! không đc chạy

Chun đuổi theo ella

khi ella chạy ra mở cửa bất ngờ trước mắt mà 1 cô gái xinh đẹp, dáng vẻ tiểu thư con nhà giàu có, tư cách sang trọng

- chào cô là...., mà cô tìm ai dzậy ?

ella nhìn cô gái rùi quay lại nhìn chun tỏ vẻ nghi ngờ

- chào anh , Chun !

cô gái chã thèm trả lời trả vốn Ella mà đi thẳng tới hôn lên má chun

trước sự ngỡ ngàng , ella không bjt' nói gì hơn

- Ariel ! em đến đây làm gì ?

chun vội xô Ariel ra trước cặp mắt kinh hòng của ella

- em đi trước nhá !

ella vội vã bước ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, trong lòng đang bừng lửa

- em đến đây để mừng sinh nhật anh đấy, chẳng phải ngày mai là sinh nhật anh àh

Ariel vuốt má chun

- em mà vẫn còn nhớ àh, dzậy tôi thật là vinh dự đấy

Chun nói trong gai gắt

- đơn nhiên, vì em là bạn gái của anh mà, mà anh không thể mời em vào nhà sao ?

Chun ép lòng cho Ariel vào nhà

Ella về tới nhà, trong lòng con gai rức, nó chã thèm nhìn cái con nhỏ trong nhà nó

- người làm của anh àh? sao vô phép zô tắc thế? chả chào hỏi người khác, bộ bị căm sao ?

Ariel liếc ella rùi quay lại nhìn chun với bộ mặt bực tức khó tả

- cô nói cái gì ai là người làm chứ! lúc nãy tôi đã chào cô nhưng cô có chào lại tôi không, đồ nặt dày, khó ưa

Ella tức giận, 2 tai bốc khói khi nghe Ariel nói dzậy, nên quay lại mắng

- 2 em đừng cải nữa đc ko ? cô ấy là bạn gái anh đấy

chun nhìn A nói, mặt chã mấy zui zẻ

- bạn gái anh sao? trời ! em co nghe nhằm không ? cái cô gái dáng người thô bạo như đàn ông, anh thick' như thế àh

A cười nhạo Chun, chun thì cứ im lặng không nói gì, ella cũng giả vờ làm ngơ mặc rất tức nhưng nghĩ tình là bạn chun nên không nói trả

-------------------------------------------------------------------

* GT nhân vật mới*

Ariel Lin : bạn gái củ của wu chun, năm trước cô đã bỏ rơi wu chun để đi theo 1 người đàn ông khác tên Joe, bề ngoài là 1 tiểu thư nhu mì, dịu dàng, nhưng thực chất rất mu mô , về ĐL với ý định giành lại Wu Chun, vì trong thời gian 1 năm nay, nhà wu chun làm ăn đc nhìu lợi nhuận, tài sản rất lớn

*Sáng hum sau*

Do ngày hum qua cứ bực bội chuyện Ariel nên bây giờ nó quên mất phải mua quà sinh nhật cho chun, nó vội vã đi mua, món quà của nó là 1 cái caravat màu đen, trông thật dể thương phải nói nó thật sự rất thích hợp với Wu Chun

nhưng khi nó trở về nhà, nó hí hửng vội mở cánh cửa ra, nó thể nào tin nỗi trước mắt mình, cái hình ảnh gì đó , nó vội đóng sập cánh cửa lại, nó cảm thấy tay chân mình bủn rủn, 1 cảm giác khác thường mang phần đau đớn khiến cho giọt nước măt nó bắt đầu lăng dài trên má, nó chạy thật xa, thật xa để lẳng tránh cái cảnh kinh khủng trước mắt nó, nhưng nó không quen quẳng lại cái hộp quà trước cửa

Tiếng đóng cửa của nó đã làm cho Chun chưa kịp hoàn hồn, bổng thấy nó chạy chun cung cố gọi và chạy theo

- Ella ! Ella, em nghe anh giải thích đi , chuyện không như em nghĩ đâu, ella, ella !

Chun cố gọi nhưng cái bóng nhỏ nhắn của nó đã đi khất tự bao giờ, chun nhìn xuống cái chân mình, anh thấy 1 hộp quà, và 1 bức thiệp xinh xinh, chun vội mở ra đọc

* bức thiệp*

Chúc anh iu cả em sinh nhật zui zẻ,

iu anh nhìu lém

kèm theo những hình ảnh gương mặt 1 nam 1 nữ, trong rất đáng iu, và nó đang mĩm cười cùng anh

Chun chợt thấy lòng đau như cắt, chun mang ngay chiếc caravat và ella tặng lên cổ

- Ella ! hãy trở về với anh, những điều em thấy tất cả chỉ là hiểu lầm, hãy tin anh, tinh vào tình yêu của chúng mình!

chun vốt ve chiếc caravat trên người, những giọt nước trên mắt lại rơi

Nhưng bên trong, Ariel nhìn theo chun, nó khoanh tay, rùi nở 1 nụ cười tinh quái

-----------------Nói Thêm------------------

Chuyện Khi ella về

Trong lúc ella đi mua quà, Ariel đã đến nhà chun >

lúc ấy cũng là lúc ella đang về đến cổng, A nhìn qua cửa sổ thấy ella đã về tới nên nó giở thủ đoạn

- A ! đau quá, chân em bị chật rùi, anh đỡ em lên ghế đi

Ariel giả đò trượt chân té ngã >

- Em có sao không ?

Chun vội lại đỡ A dzậy, không ngờ A kéo ngã wu chun, chun đè lên người nó, môi chạm môi

Cũng chính lúc đó là ella đã mở cửa ra

>

---------------------------------------------

Ella lang thang trên đường nhưng không hỉu sao nó lại đến cá bờ biểnmà lần đầu nó và wu chun đã gặp nhau, nơi này như là 1 nơi dịnh mệnh của nó

Mặc cho chun trong lúc đó chạy khắp nơi tìm nó, đến từng nhà mấy đứa bạn mà chẳng thấy nóp đang ở đâu, chun cảm thấy đuối sức đành phải trở về nhà

Ella thì đi một hồi rùi cũng cảm thấy mệt nó đi đến nhà hebe, rùi bấm chuông

- Ra ngay !

hebe đáp

- chào cậu ! hebe

ella cúi mặt xuống đôi mắt thì đỏ hoe

- cậu vào nhà đi, cậu làm sao thế ?

trong đầu hebe lúc này còn nhiều nghi vấn

- mình không sao cả, cậu đừng lo !

ella đáp nhưng nhìn như là xác không hồn

- cậu đừng gạt mình, lúc nãy chun đến đây tìm cậu, mà 2 cậu xãy ra chuyện gì thế ? mà sao cậu lại khóc ?

hebe hỏi dồn làm ella cảm thấy bực bội

- cậu để mình yên đi ! đừng nhắc tới cái tên đó nữa

Ella vội vã vào nhà vệ sinh, 2 hàng nước mắt cứ thi nhau mà chảy, hebe chỉ bjt' ngồi lắc đầu bùn cho nhỏ bạn

-------------------------------------------

Chu về đến nhà, thân như xác không hồn, anh đi thẳng về phong, bổng anh đựng khựng lại bởi tiếng gọi của Ar

- anh mới về đó àh, em bjt' anh đang bùn, chúng ta uống rượu đi ! sẽ đỡ hơn bây giờ !

Ariel giơ lên lắc lắc chao rượu mời Chun

- đc, đc thui ! tôi uống

Chun lấy chai rượu trên tay A mà uống lấy uống để, đến lúc say mèm chã hỉu trời trăng

- anh sẽ không thoát đc tay tui đâu !

A cười khoái trí rùi kè chun lên phòng, nó giở trò đồi bại để bắt buộc chun phải là của nó

>

----------------------------------------

* Sáng Hum Sau*

mặt trời sáng chói cứ chiếu thẳng vào mắt chun, khiến anh không tài nào ngủ đc, chun mở mắt thì

- A..R..i...e...l... ! sao cô lại ở đây !

chun không khỏi bàng hoàng trước cái cảnh không thể tả đc, nên quát lớn

- huhu ! anh tự hỏi anh đi, hum qua anh uống say, người ta kè anh lên đây, không ngờ anh..anh...huhu

Ariel nói tới đây nó úp mặt xuống gối mà khóc nức nở, nhưng trong lòng thì đang nở nụ cười tinh quái

- anh...anh...

chun lúng túng, không bjt' nên xử sự như thế nào, 1 mặt là ella, 1 mặt là Ariel làm anh thật khó xử

- em bjt' anh rất yêu ella, anh không trách nhiệm chuyện này đâu, chúng ta cứ em như không có chuyện gì là đc !

Ariel làm vẻ mặt tội nghịp, nhìn đáng thương zô cùng

- nhưng...như thế thì thiệt cho em quá!

chun cũng e ngại

- em bảo không sao là không sao mà!

wo ai ni...

chiếc điện thoại hát lên làm cả 2 giật cả mình >

- alo ! wu chun đây, có chuyện gì không hebe

- Chun hả ! ella đang ở nhà mình, nó còn đang ngủ, nó cứ khóc suốt đêm qua đấy

- đc ! mình sẽ tới đó ngay

vẻ mặt chun lộ vẻ vui mừng, anh tất tốc chạy đến nhà Hebe

---------------------------------------

Ella vừa thức nên xuống nhà dưới

R..e..n...g...............

- ella àh ! có ai bấm chuông kìa, cậu mau ra mở cửa đi

- đc rùi, mình ra ngay !

đợi ella đi hebe quay mạt hướng khác rùi lè lưỡi

- là ai thế ! mới sáng sớm...

Ella vừa mở cửa ra rùi đóng sập cửa lại

- ella ! mở cửa cho anh đi, anh có chuyện mún nói zới em đó, chuyện mà em gặp ko như là em nghĩ đâu!

- tui và anh không có chuyện gì để nói cả,anh đi đi

nó dựa lưng vào cánh cửa, hàng nước mắt nhỏ dài lên má, rùi nó chạy ngay về phòng

- ella ! em đừng đi, anh còn rất yêu em, anh ko thể mất em ella ạh !

chun cố nói với theo ella

mặc dù trong phòng nhưng ella vẫn có thể nghe rỏ tiếng chun nói, nó cố gượng để mình ko khóc trước người đàn ông xấu đó, nhưng nó khôg thể làm đc, nó đập tay thật mạnh lên cái bàn, bàn tay nó bây giờ đã sưng đỏ vì đau

- hebe cậu mở cửa ình vào đi

chun giục

- đc rùi !

hebe ra mở cửa

chun vừa thấy cửa mở thì đã phóng tới ngay trước cửa phòng ella khi hebe chưa kịp chớp mắt

- ella ! em ra nghe anh nói đi !

chun đập cửa và cố gọi ella

- anh đi đi ! tôi điên mất

ella lấy bàn tay úp chặt 2 tai lại, quát lớn 2 mắt thì đã sưng đỏ nhưng vẫn khóc

- này Chun ! mình nghĩ lúc này cậu cứ để ella yên tĩnh đi, nó cần nghĩ ngơi, mình thấy nó mệt lắm rùi

hebe vỗ vai chun, vẻ mặt cũng thoáng bùn

- vậy mình về, hum sau mình lại đến đấy, anh về nhá ella, em cứ nghĩ ngơi cho khỏe

chun nhìn hebe nói rùi nhìn vào phòng nói vọng zô, sau đó bỏ ra về

- hebe ! mình cảnh cáo cậu đấy, k0 đc cho hắn gặp mình nữa hỉ chưa

- mình bjt' rùi ! cậu yên tâm !

hebe chỉ bjt' tặc lưỡi, lắc đầu rùi đi về phòng

--------------------------------------------

thế là hum sau chun lại đến nhà hebe, tuy hebe cho vào nhà nhưng cô không cho chun tới phòng của ella vì đã lở hứa zới con bạn

- hebe , mình năn nỉ cậu đấy, ình gặp ella đi !

- không phải mình không à ella không mún gặp cậu, cậu đến đó thì mình sẽ gặp phiền phức với ella mất thui

cứ như thê, 1 ngày rùi 2 ngày 3 ngày....tình trạng này cứ kéo dài suốt 1 tháng, nhưng ella vẫn như người sắt, mặc cho chun cứ đến năn nỉ

Thế rồi 1 ngày trôi qua thật nhanh, những nỗi lo âu của ella vẫn chưa nguôi, wu chun thì cũng chẳng khác gì ella, anh không bjt' nên nói nhưng gì với ella, sự thật về vấn đề của Ariel, nếu ella bjt' thì sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tâm trạng rối bời bao phủ đầu cả 2

Ella thì cứ ngồi mãi trong phòng, làm cả bọn bên ngoài cũng lo lắng theo

- sao đây ! bây giờ là 3h50 rùi mà ella vẫn còn ngồi suốt trong đó !

Sel đan chặt tay đưa lên càm, vẻ mặt cũng lộ vẻ lo lắng

- để mình gọi ella, chứ chẳng nhẽ như thế hoài sao?

Hebe nỗi máu

- thui khỏi gọi, mình xuống rùi nè !

Ella từ trên cầu bước xuống nhìn cả bọn đáp

- em mau đi lẹ đi ella ! chun chắc đang đợi đấy !

jiro hối thúc ella, cái mặt nhăn như khỉ

- đc rùi, em đi ngay !

ella bước ra khỏi cửa không lời tạm biệt

- ôi ! sắc mặt nó ghê wa', tụi mình phải làm gì đây!

Rainnie gãi đầu nhìn cả bọn

- đương nhiên là theo đuôi bọn họ rùi !

Ahbu vênh mặt

- sao hum nay em thông minh đột ngột dzậy !

Cal nhìn Ahbu rùi lè lưỡi

- đúng là kế sách hay !

hebe vuốt râu >

- quyết định dzậy đi !

cả bọn nhìn nhau gật gật cái đầ rùi lù lù chạy theo ella

------------------------------------------------------------

Bãi Biển

- Ella , anh ở đây !

chun đang ngồi bên cái quán nước dọc bờ biển, vẫy tay gọi ella

Ella không nói gì, mà đi thẳng đến ngồi đối diện với chun

------

- trùi ! bọn mình làm gì đây ?

Sel chu mỏ thở dài

- thì đương nhiên là núp ở bụi cây kế bên rùi, cho dể...nghe !

ahbu gỏ đầu sel

- cái thằng này, mày mún chjt' àh, seo gỏ đầu sel hả!

jiro nhéo tai ahbu

- anh, anh tha cho em ạh !

ahbu giơ 2 tay đầu hàng

- thui đi mấy cha ! mún ăn guốt hông ? giờ này chuyện ella chưa xong mà ngồi đó giởn nữa !

Rainnie léc làm cả 2 run bần bật

---------------

- anh mún nói gì ? tự nhiên đi !

mặt ella lạnh như băng ngàn năm

- anh...anh..., chúng ta..mm

không bjt' định nói gì mà chun lắp bắp ko nói nên lời

- này ella, cô đừng quên đã hứa gì với tui đấy nhé, cô bảo là sẽ không là phiền chun nữa, cô quên rùi àh !

Ariel chẳng bjt' từ đâu bước ra, mang đôi kính nâu to che cả má, mặt vênh lên trời, bước lại gần, nó khoanh tay nói

- Ariel ! sao cô lại ở đây cơ chứ !

Chun & Ella ngạt nhiên hỏi

- sao lại không chứ, các người có thể đi, thì tôi cũng có thể

Ariel tháo cặp kính ra, nó kề sát mặt ella rùi lướt qua chun nói, sau đó đứng lại tư thế ban đầu

- nhưng tôi có chuyện mún nói với ella !

chun nhíu mày

- này ! anh đừng quên là tui đang mang dòng máu của anh trong người đấy !

nó hí mắt nhìn chun, rùi nhếch môi cười xảo trá

----------

- Trời ! cái pà đó ác thiệt, phải cho pã 1 bài học mới đc

Hebe mặt xẹc lửa, nó bẻ tay đứng dậy, nhưng h0k may cal đang đứng trên nó

- ui ! huhu ! em làm gãy mất mấy cái răng của anh rùi nè ! huhu !

cal lấy 2 tay ôm cái càm đáng thương của mình

- thui thui ! em xin lỗi, xương xương nha !

hebe vuốt vuốt cái càm tội nghiệp của cal rùi đặt lên đó 1 nụ hôn cho bớt đau

- ọe ọe ! thấy gúm 2 người wa', mún ọc chjt' đi đc !

jiro giả bộ nôn

- thui đi ông ! xem kìa, tức mấy người nay ghê !

Ra giận dỗi nói

----------------------

- đúng đấy ! anh và cô ấy đã có con, chuyện chúng ta cũng đã kết thúc, chúc 2 người hạnh phúc

Ella đứng bật dậy, nó cố kìm nén giọt nước mắt trong lòng, nó mún chạy đi thật xa để không nhìn thấy họ ! nó vừa bước đi thì chun níu tay nó lại

- ella ! em nghe anh giải thích đi, anh cũng không thể hỉu chuyện này là sao nữa, nhưng anh chỉ iu mình em thui ella àh!

Chun lộ vẻ đau xót khi ella định quay lưng

------------------------

- hừ hừ !tức đến chịu hem nỗi, cái con cáo già đó, chjt' tiệt mà, còn ông chun đáng ghét nữa

Sel tức rùn mình, nó ngắt mún trụi hết lá cây

- thui đc rùi ! tức thì ai hok tức, mà coi thử xem sau, nhỡ có chuyện gì hỉu lầm thì sao ?

ahbu cố bênh chun

- mệt bọn con trai tụi anh quá, lúc nào cũng bênh nhau

Rainie liếc ahbu trông tỏm lắm

- chà ! trông ngọt ngào quá ha !

Ariel cố trêu ella và chun

- cô im ngay cho tui ! cô có bjt' bản mặt cô đáng ghét lắm không ?

ella trợn mắt nhìn A

- cô....!

A bập tay thật mạnh lên cái bàn, nó hất ly nước lên người ella

..b..ố..p...

chun tát cho A 1 cái thật đau

- Anh , anh giỏi lắm, vì cô gái naỳ mà đánh tui àh ?

A đầu như bốc khói, nó nghiến răng kèo kẹo, nắm chặt đấm tay

- 2 người cứ tiếp tục cãi đi, tôi đi trước đây !

Ella định bước đi với vẻ mặt nước đá

cả bọ bên kia thì tức máu sôi ùng ục ! đầu bốc khối, mắt nẹt lửa

May thay lúc đó có 1 giọng nói cất lên, làm cho Ariel hoảng hốt, còn Chun & ella không khỏi ngở ngàng >

- Ariel ! em ở đây sao ? anh tìm em cả tháng nay đấy

người đàn ông vừa cất tiếng đã vội vã chạy đến bên A

- Joe ! sao anh ở đây ?

A đang lo lắng chuyện gì đó nó khẽ liếc nhìn chun

- anh tìm em suốt 1 tháng qua, em về Đài Loan sao không cho anh bjt', về với anh đi A !

Joe nài nỉ Ariel trông đáng thương

- Tôi có bạn trai rùi, tôi không theo anh đâu !

A chỉ tay về phía chun mà vênh mặt nói với Joe

- cô nói gì thế ? ai là bạn trai cô ?

Chun quát vào mặt A rùi quay lại nhìn ella như mún nói là "không có chuyện đó em đừng hỉu lầm"

Ella thì hỉu ngay từ trong ánh mắt của chun nhưng cô cố làm ngơ quay chổ khác

- Ariel, em về với anh đi, mọi lổi lầm của em anh sẽ bỏ qua tất cả, dù sao em cũng đang mang trong người giọt máu cả anh mà !

joe níu tay A mà năn nỉ mãi

- sao ? con của anh àh

chun & ella cùng đồng thanh rùi nhìn nhau

- phải ! cô ấy đã có thai với tôi nhưng chẳng hỉu vì sao cô ấy lại bỏ tôi đi nữa !

joe nhìn chun & ella, cặp măt như rươm rướm đỏ

- ella em nghe rùi đó , không phải con của anh, em quay về với anh nhá !

chun kéo tay ella lại và ôm nó chặt vào lòng

----------------------------------------

- hờ ! cuối cùng cũng đã sáng tỏ rùi, mong ella sẽ quay lại với chun ! mà cái pà đó thủ đoạn ghê gúm quá !

cả bọn thở dài thoải mái

- mong là dzậy !

Hebe ngồi phịch xuống đất vì nay giờ nhìu chuyện đứng khum khum nên mỏi cả lưng

còn cả bọn còn lại thì không ngồi nữa mà nằm thẳng xuống đất lun

-----------------------------------------------------

- em trở về với anh chứ ?

joe hỏi A

vừa xấu hổ với chun, vừa không bjt' nói sao với joe, nhung thật lòng thì A vân còn iu Joe, nó quyết định nên đi theo trái tim mình, nó khẽ gật đầu rùi nắm lấy tay Joe

- Chun ! em xin lỗi vì đã gạt anh, chúng ta chưa từng xãy ra chuyện gì cả !

nó cúi người xuống mong đc sự tha thứ của chun

- chuyện đã qua rùi em đừng nhắc lại nữa, sống cho thật hạnh phúc là đc !

chun đỡ vai A dzậy

- em cũng xin lỗi anh joe àh, em thật là hư mà !

nó tựa vào lòng joe

Joe cũng vuốt vuốt mái tóc nó rùi cả 2 nắm tay nhau đi nhưng cũng không quên lời tạm bjệt

- còn em thì thế nào hả Ella ? có quay lại cùng anh không ?

chun cười nhạo nhễ rùi nhéo càm ella

- em..m...mm !

nó đan tay lại, đầu cúi xuống rùi quay hướng khác, nó cười mĩm nhưng không mún chun nhìn thấy

--------------------------

- đồng ý đi ella !

hebe hồi hộp lay cái cây mún rụng hết lá

- đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý,.....

cả bọn đồng thanh chờ đợi kết quả

--------------------------------

- emm..mmm như thế nào hả ?

chun chọc ella

- tha cho anh lần này đó ! không còn làn sao đâu nhé.

nó mím môi, đánh nhẹ lên ngực chun

- hoan hô ! vợ iu !

chun nắm chặt tay ella

- ai là vợ anh chứ ! người ta có nhận lời bao giờ cơ?

nó đạp chân của chun

- thui thui đc rùi ! theo anh !

chun keó tay ella ra bờ biển, lại cái buổi hoàng hôn tuyệt đẹp ấy, cả 2 cùng ngồi vựa vai nhau ngắm dòng biển đỏ ngầu

- em có nhớ gì vì nơi đây không ?

chun ghé tai ella thì thầm

- đây là nơi định mệnh của mình , lần đầu mình gặp nhau nơi này, anh tông xe vào em sao em lại không nhớ chứ !

ella chu mỏ nhìn chun

- ờ phải ! mà lúc đó em cũng cho anh 1 cái tát thật đau còn gì !

- hờ ! mún ăn thêm 1 cái nữa àh !

- dzậy cám ơn anh không cần đâu !

chun vội tốc chạy, Ella cũng cố đuổi theo tới cùng

- chày ! xem bọn họ đang làm gì kìa !

jiro chỉ chun & ella cho cả bọn xem

- ờ phải ha ! típ tục hành trình rình rập nữa thui !

cal đáp

- ok !

cả bọn phấn khích

chạy 1 hồi ella bắt đc wu chun, chun quay lại nhìn ella rùi nháy nháy mắt, chu cái mỏ ra như mún bảo ella " hôn anh đi"

Ella thẹn thùng chỉ tay vào mỏ chun

- anh hư lắm nha !

Ella vừa kề môi chun thì

- khoan khoan đã ! chờ xí !

cả bọn chạy ập tới, thở hổn hển

- các cậu, làm gì ở đây thế, phá đám người ta àh ?

ella và chun nhăn nhó

- bắt 2 tên nghi phạm này cho ta !

Calvin chỉ tay về phía C-E ra hiệu cho cả bọn đi bắt

- yes, ser !

cả bọn nghiêm rùi hì hục rượt đuổi theo, bắt cho bằng đc ella và chun, làm cả 2 chạy mún đứt hơi !

Bây giờ nhìn họ chẳng khác gì 1 gia đình nhỏ, 1 tổ ấm của những đứa trẻ, cứ buông mình cùng những điều mình thix, niềm hạnh phúc lun dạt dào....

Cái buổi hoàng hôn là nơi chứng nhận của 1 tình yêu đẹp, vừa lãng mạng, tuy có phần đau xót nhưng chứa chang những niềm hạnh phúc.

- The End -

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-yeu-da-den